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สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ครั้งที่ ๗ 

วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่เก้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ  
และกระทรวงการต่างประเทศเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ  
๑. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
๒. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๓. ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)  
๔. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๕. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
๖. ธนาคารออมสิน 
๗. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

 
ผลการพิจารณา 
 มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ    ๓๖๖,๙๑๕,๔๗๐,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบถามว่า

การตั้งงบประมาณตามกฎหมายและมีเงินส่วนเกินหรือผลต่าง ต้องน าไปเข้าบัญชีใด 
- ประเด็น Government Token หรือ G -Token ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการ

ระดมทุนของรัฐบาลเหมือนกรณีของพันธบัตร สอบถามว่าหากสามารถน ามาใช้ได้จริง หน่วยงานมีความเห็น
อย่างไร และจะท าให้การบริหารพันธบัตรยากข้ึนหรือไม่ 
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- เอกสารประกอบการชี้แจง หน้า ๕  รายละเอียดโครงการที่ เสนอต่อส านักงบประมาณ  
ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 
เสนอแนะให้หน่วยงาพิจารณาว่าบริษัทท่ีมีการว่าจ้างได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

- หน่วยงานควรมีการชี้แจงต่อสาธารณะว่าจ านวนภาวะหนี้สาธารณะของประเทศไทยมิได้อยู่ใน
สถานการณ์ท่ีต้องวิตกกังวล เนื่องจากประเทศไทยยังมีช่องว่างในการมีหนี้สาธารณะต่อไปได้ 

- การช าระหนี้ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ คือการช าระหนี้ส่วนของหนี้สาธารณะ สอบถามว่า
การช าระหนี้ให้แก่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ออกเงินให้ก่อน ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ 

- โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย งบประมาณ ๘ ล้านบาท สอบถามว่า เมื่อเป็น
หน้าที่หลักของหน่วยงานในการจัดท าตัวชี้วัด และมีองค์กรระหว่างประเทศด าเนินการจัดอันดับอยู่แล้ว 
งบประมาณของโครงการดังกล่าวจะน าไปใช้ด าเนินงานส่วนใด 

- ประเด็น Government Token หรือ G –Token มีการสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแล้วหรือไม่ 
ว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าใด 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดตามมาตรา ๕๐ สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการ
รายได้ประจ าปีที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐให้ไว้ที่ ร้อยละ ๓๕ แต่เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ขึ้นเป็น ร้อยละ ๓๕.๑๔ ซึ่งเกินจากกรอบที่เคยก าหนดไว้ สอบถามว่าสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลมีหลักการ
ค านวณอย่างไร และเม่ือสัดส่วนภาระหนี้เกินจากกรอบที่ก าหนดไว้ หน่วยงานมีแนวทางในการจัดการอย่างไร 

- การตั้งงบช าระดอกเบี้ยไว้ไม่เพียงพอและท าให้ต้องใช้เงินคงคลัง สอบถามว่าการที่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณช าระดอกเบี้ยไว้ไม่เพียงพอ จะท าให้เกิดปัญหาอย่างไร หรือไม่ รวมทั้ง ขอให้ชี้แจง
ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการขอรับจัดสรรส าหรับช าระดอกเบี้ยเป็นจ านวนเท่าใด ก่อนจะถูกตัดให้
น้อยลง 

- ในงบการเงินของหน่วยงาน พบว่ามีเงินสดที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้ เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้ รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณ ๗๑๐ ล้านบาท ขอสอบถามว่า 
จะด าเนินการอย่างไรกับเงินกู้ในส่วนที่เหลือ 

- หนี้ที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ที่เป็นองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น สอบถามว่า เหตุใดจึงยังคงอยู่  
ในบัญชีของหน่วยงาน 

- กรณสีถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเสี่ยงที่เครดิตเรตติ้งของประเทศไทยอาจถูกปรับลดจากระดับบี ๓ 
ตัวบวกมาเป็นบี ๓ ตัวธรรมดา หน่วยงานมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่อาจส่งผลต่อ 
การตัดสินใจของหน่วยงานจัดอันดับเครดิต และประเทศไทยควรด าเนินการอย่างไรเพ่ือป้องกันการปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวอย่างไร 

- ขอทราบว่าโครงการจิโทเคนที่มีการแบ่งเป็นสองเฟส โดยเฉพาะเฟสที่  ๒ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ 
Stable Coin และอาจมีความเสี่ยงในเชิงกฎหมายและการเงิน หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานหรือมาตรการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้อย่างไร และก าหนดการเริ่มต้นโครงการเฟสที่ ๒ จะเริ่มด าเนินการ
เมื่อใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นโครงการเงินกู้สะพานข้ามเกาะลันตา เป็นโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดประมูลร่วมกับธนาคารโลก ควบคู่กับการที่หน่วยงานจัดเตรียมรายละเอียด 
ของสัญญาเงินกู้และเงื่อนไขต่าง ๆ 
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- ประเด็นรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง ตามมาตรา ๔๑ ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นการตั้งงบประมาณชดใช้เงินคงคลัง จากการที่ขอตั้งงบประมาณ 
ช าระหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยและไม่ได้รับจัดสรรตามที่ขอ ชี้แจงว่า โดยปกติหน่วยงานจะขอรับจัดสรรเต็มตาม
จ านวนดอกเบี้ยที่ต้องช าระ แต่ส านักงบประมาณจะมีการพิจารณาตัดงบประมาณลงให้เหลือเท่าที่จะสามารถ
บริหารจัดการได้ ซึ่งเป็นเทคนิคทางด้านการคลังและงบประมาณ ที่สามารถตัดจ่ายจากเงินคงคลังได้  
โดยอัตโนมัติ และมีภาระในการตั้งงบประมาณชดใช้เงินคงคลังในปีถัดไป 

- ประเด็น G –Token ชี้แจงว่า G –Token เป็นนวัตกรรมหรือเครื่องมือใหม่ที่กระทรวงการคลัง  
โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้น าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการระดมทุน
หรือกู้เงิน โดย G –Token เป็นไปตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล หลักในการบริหารจัดการคือการแก้ไข
จุดอ่อนของการออกพันธบัตรเดิม เปิดให้มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีสภาพคล่องมากข้ึน รวมทั้ง ท าให้มีต้นทุน
ในการออกต่ าท่ีสุด ขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- ประเด็นการว่าจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ชี้แจงว่า สิ่งที่ว่าจ้าง
เสมือนเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริษัทเดินทางเข้ามาพบ โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง  
การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ประเด็นมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ชี้แจงว่า  
หนี้ในส่วนที่ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะดูแลจะเป็นหนี้ของภาครัฐตามค านิยาม โดยหากพิจารณาใน 
มาตรา ๔๐ แห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ขอตั้ง
งบประมาณโดยหน่วยงาน จะเป็นหนี้สาธารณะโดยตรง ซึ่งไม่นับรวมหนี้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ประเด็นภาระหนี้ต่อรายได้ ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ด าเนินการตามกฎหมายโดยรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการนโยบายหนี้สาธารณะพร้อมแผนบริหารจัดการ ว่าท าอย่างไรเพ่ือให้อยู่ใน
กรอบที่ก าหนดไว้ และในขณะเดียวกันได้มีการปรับกรอบชั่วคราวจาก ร้อยละ ๓๕ เพ่ิมเป็นร้อยละ ๕๐  

- ประเด็นเงินกู้โควิด ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ด าเนินการส่งคืนคลังไปหมดแล้ว และห้องเย็นอยู่ระหว่าง
การช าระบัญชีตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่กรมธนารักษ์ เมื่อจบ
รายการนี้จะสามารถลดหนี้ได ้

- กรณีการจัดตั้งงบช าระหนี้ตามมาตรา ๒๘ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ซึ่งได้มีการ
ตรวจสอบแนวปฏิบัติและพบว่าการด าเนินการในปัจจุบันมีการส่งค าขอตรงไปยังส านักงบประมาณ  
เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
ทางนามธรรม เช่น ความยืดหยุ่นทางการเงินและประเด็นทางการเมือง ซึ่งหน่วยงานมีความพยายาม 
ในการจัดเตรียมข้อมูลที่สามารถจับต้องได้เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจ  นอกจากนี้ โครงการลงทุนที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก BOI และงบลงทุนที่ผ่านการพิจารณาของสภาพัฒน์ จะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวม พร้อมทั้งพยายามถ่วงดุลข้อมูลเชิงนามธรรมด้วยข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- ในส่วนของเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ ขณะนี้เราเน้นการใช้ข้อมูลที่จับต้องได้และสามารถชี้แจงได้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในด้านความยืดหยุ่นทางการเงิน การคลัง และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้   
เราได้พยายามน าเสนอข้อมูลที่สนับสนุนมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น โครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ 
และงบลงทุนที่ผ่านการพิจารณาของสภาพัฒน์ เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์และประเด็นที่เป็น
นามธรรม 
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- กรณี โครงการที่ เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล  หน่วยงานได้ด าเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย 
และข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะของโทเคนดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้แทนเงินตรา 
และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงตามข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ขอให้มั่นใจ
ว่าโทเคนดังกล่าวจะไม่ถูกน าไปใช้ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ควรแยกหมวดหมู่ของหนี้ 

ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกมาให้ชัดเจน  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอข้อมูลรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการเงินกู้  

ของสะพานข้ามเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

(ฉบับที่มีการปรับปรุงล่าสุด) 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ Government 

Token หรือ G –Token รวมทั้งเปรียบเทียบกับการออกพันธบัตรธรรมดาว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๑๘๔,๓๓๐,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร

รัฐวิสาหกิจ ข้อเท็จจริงพบว่า มีสองหน่วยงานที่มีการบริหารแล้วก่อให้เกิดหนี้เพ่ิมมากขึ้น คือ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สอบถามว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจมีแนวทาง ข้อเสนอแนะ หรือนโยบาย ที่จะท าให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งได้ด าเนินการ เพ่ือลดภาระ
การขาดทุนหรือไม่ อย่างไร และหากหน่วยงานมีการด าเนินการแล้ว มีผลการด าเนินการอย่างไร 

- ในหมายเหตุ ๖ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระบุว่ามีเงินลงทุนระยะยาว ๒,๒๑๙,๔๒๒ ล้านบาท 
สอบถามว่ามีการตั้งงบประมาณเป็นเงินลงทุนหรือเป็นมูลค่าหุ้น 

- ข้อมูลรัฐวิสาหกิจทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๒ แห่ง พบว่าจ านวน ๓๖ แห่ง  
มีก าไร และจ านวน ๑๘ แห่ง ขาดทุน โดยในจ านวน ๓๖ แห่ง ที่มีก าไร เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ขอรับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน ๑๒ แห่ง ทั้งนี้ ตัวชี้วัดของหน่วยงานระบุว่า ผลสัมฤทธิ์ คือ รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย คือ การจัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ เห็นว่าตัวชี้วัดกับผลสัมฤทธิ์  
มีความขัดแย้งกัน 

- ตัวชี้วัดของหน่วยงาน คือ ควรหาแนวทางเพ่ือท าให้รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒๔ แห่ง ที่มีก าไรแต่ยังขอรับ
จัดสรรงบประมาณอยู่ ให้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณ 

- อัตราเงินเดือนของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจถูกจ ากัดไว้ที่ เท่าใด และในระยะยาวหน่วยงานมีแผน 
ในการแก้ไขข้อจ ากัดนี้หรือไม่ เพ่ือให้ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพมาบริหารรัฐวิสาหกิจ และเป็นเครื่องมือ
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

- ประเด็นปัญหาหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานมีแนวทางหรือนโยบาย 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
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- หน่วยงานมีการอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมใช้พ้ืนที่การรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณที่ติดกับ
สถานีกลางบางซื่อ เพ่ือก่อสร้างตึกของกระทรวงคมนาคม อย่างไร 

- รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมด้านการขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีผล 
การด าเนินงานติดลบ เนื่องจากเป็นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เห็นว่า โดยหลักการด าเนินงานไม่ควรได้รับ
ก าไรจากค่าโดยสาร เนื่องจากเป็นการจัดท าบริการสาธารณะที่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

- รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะจะด าเนินการให้มีก าไรได้ เห็นว่า ต้องมีการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์โดยรอบพื้นที่เวนคืน สอบถามว่า ตามกฎหมายเวนคืนไม่สามารถน าพ้ืนที่เวนคืนมาท าพ้ืนที่
เชิงพาณิชย์ได้อย่างสมบูรณ์ ใช่หรือไม่  

- ควรมีการปรับปรุงการบินไทย โดยให้เป็นสายการบินที่ใช้โมเดลธุรกิจแบบใหม่ และด าเนินการแบบ
สายการบิน low cost 

- รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงมาก เช่น บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย และบริษัท อ.ส.ม.ท. มีแนวโน้มหรือนโยบายในการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ 

- หน่วยงานมีค าแนะน าส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน ให้กลับมามีผลประกอบการที่มีก าไรอย่างไร 
- สอบถามค าแนะน าของหน่วยงานต่อกรณีการยาสูบแห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของรัฐ

ในการผลิตยาสูบ ที่ในปัจจุบันมีการแข่งกันกับต่างประเทศและปัญหาภายในที่ไม่สามารถจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้  
- หน่วยงานมีแนวทางในการก ากับดูแลการท่าเรือและการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือไม่ให้มีการรั่วไหล

ในการจัดเก็บรายได้ อย่างไร 
- กรณี AOT มีข้อพิพาทกับคู่สัญญาสัมปทาน หน่วยงานมีการประเมินหรือไม่ว่ารายได้ที่จะน าส่งรัฐ  

จะลดลงเท่าใด และหากมีการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาจะกระทบกับรายได้ของ AOT เท่าใด ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว 

- การที่ ปตท. มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน หน่วยงานมีการก าหนดนโยบายให้แก่ ปตท. หรือไม่ 
หรือเป็นอิสระของรัฐวิสาหกิจในการด าเนินการ 

- กรณีมีข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ รักษาการผู้จัดการใหญ่ใน AOT 
และผู้บริหารของบริษัทคู่สัญญา ดังนี้ การตกลงเจรจาอาจท าให้ AOT เสียผลประโยชน์และบริษัทคู่สัญญา 
อาจยกเลิกสัญญากับ AOT เพ่ือเจรจาให้ AOT ลดค่าเช่าลง สอบถามว่า หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยง 
ในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร โดยหากมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้จัดส่งให้แก่คณะกรรมาธิการด้วย 

- ขอทราบกระบวนการคัดเลือกกรรมการหรือบอร์ดรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน มีสัดส่วนการคัดเลือก 
จากบุคคลที่อยู่ใน Director Pool และบุคคลที่ไม่ได้อยู่ใน Director Pool อย่างไร 

- ขอทราบว่าการกระจายตัวของอาชีพของกรรมการในแต่ละรัฐวิสาหกิจมีความหลากหลายเพียงใด 
และมีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือความเชี่ยวชาญของกรรมการในแต่ละแห่งเป็นอย่างไร 

- ขอทราบว่าตัวชี้วัดด้านสกิลเมทริกซ์ ๕ ด้าน ที่ใช้ในการพิจารณากรรมการรัฐวิสาหกิจ พบอุปสรรค
หรือข้อจ ากัดใดบ้าง และมีด้านใดที่มักเป็นข้อจ ากัดในการคัดเลือกบุคคลอย่างไร 

- ขอทราบว่ารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทักษะหรือความเชี่ยวชาญเพ่ิมเติม
จากตัวชี้วัด ๕ ด้านหรือไม ่รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเงื่อนไขดังกล่าว 

- ขอทราบว่าตัวชี้วัดด้านสกิลเมทริกซ์ถูกน ามาใช้กับกรรมการโดยต าแหน่งด้วยหรือไม่ และหน่วยงาน
มีการพิจารณาความเหมาะสมของต าแหน่งก่อนการแต่งตั้งหรือไม่ 

- ขอทราบว่าล าดับอาวุโสของข้าราชการในปัจจุบันส่งผลต่อโอกาสในการด ารงต าแหน่งในบอร์ด
รัฐวิสาหกิจอย่างไร โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการพลเรือนและข้าราชการทหาร 
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- ขอทราบว่ามาตรการเกี่ยวกับ Grace Period ที่ก าหนดไว้ ๒๔ เดือน ใช้บังคับกับต าแหน่งอ่ืน 
ในรัฐวิสาหกิจ เช่น ทูต หรือกรรมการบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจหรือไม่  อย่างไร รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ในเรื่องนี้ 

- ขอทราบว่าในปัจจุบันมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับ Conflict of Interest ระหว่างบอร์ดของ
รัฐวิสาหกิจที่อาจเป็นคู่ค้ากัน และหากมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับกรณีที่บุคคลหนึ่งที่ด ารงต าแหน่งในบอร์ด 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่ามาตรการด้านสกิลเมทริกซ์และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถูกบังคับใช้กับ
คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจหรือไม่ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าภารกิจใดควรจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ  
และหากรัฐวิสาหกิจดังกล่าวไม่สามารถท าก าไรได้ต่อเนื่อง จะมีเกณฑ์ในการทบทวนสถานะอย่างไร 

- กรณีการตั้งงบช าระคืนหรือชดใช้รายได้ตามมาตรา ๒๘ ขอการตั้งงบช าระคืนหรือชดใช้หนี้ 
ที่รัฐวิสาหกิจที่ออกงบประมาณให้รัฐบาลตามนโยบาย ขอทราบว่ากระบวนการที่ด าเนินการก่อนเสนอ
งบประมาณในแต่ละปีมีกระบวนการอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด  

- ในปัจจุบัน บริษัท เอ็นที (NT) ซึ่งเกิดจากการควบรวมระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ก าลังเผชิญกับความท้าทายในการแข่งขันกับภาคเอกชน โดยเฉพาะในธุรกิจ  
ที่มีการแข่งขันสูง เช่น การให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีต้นทุนและคุณภาพการบริการที่ด้อยกว่าภาคเอกชน 
นอกจากนี้ คลื่นความถี่ท่ีใช้งานอยู่จะหมดอายุในปี ๒๕๖๘ และต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลใหม่ ขอทราบว่า 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีแผนหรือแนวทางอย่างไรในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของเอ็นที เพ่ือลดการแข่งขัน
โดยตรงกับภาคเอกชน และมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่เป็นจุดแข็ง เช่น การให้บริการเคเบิ้ลใต้น้ า หรือการจัดการ
ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดรายได้สูงสุด รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างไร 

- กรณีที่ บริษัท คิงพาวเวอร์ ได้กล่าวหาว่าเป็นการด าเนินการฝ่ายเดียวของเอโอทีในการเรียกคืน
พ้ืนที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท คิงพาวเวอร์ ทางคณะกรรมการหรือผู้บริหารของเอโอทีมีมาตรการ
หรือแนวทางในการชี้แจงข้อกล่าวหานี้อย่างไร และการด าเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์หรือความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือไม่ 

- ขอทราบว่าการจัดหาเงินทุนจ านวนประมาณ ๒๔ ,๐๐๐  ล้านบาท เพ่ือซื้อหุ้นการบินไทย  
เป็นงบประมาณทีไ่ด้มาจากแหล่งใด และหน่วยงานมีแผนการบริหารจัดการอย่างไร 

- กรณีการจัดซื้อเครื่องบินใหม่ที่เป็นนโยบายแรกของประธานบอร์ดการบินไทย ขอสอบถามว่า 
ในขณะนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

- กรณีการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่หน่วยงานรับผิดชอบ มีปัญหาด้านกฎหมาย
หรือระเบียบที่ท าให้ เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการหรือไม่  และหากมีปัญหาหน่วยงานควร 
มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายใดเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้นอย่างไร 

- กรณีของโครงการรถรางเบาสาธารณะในจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ยังไม่สามารถเริ่มด าเนินการได้  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคส าคัญ และมีแผนการใดที่จะช่วยเร่งรัดการด าเนินการให้เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

- ในปัจจุบันการยาสูบแห่งประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการขาดทุนและผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ 
ทั่วประเทศ ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนหรือมาตรการใดในการสนับสนุนและฟ้ืนฟูการด าเนินงาน 
ของการยาสูบ รวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านภาษี  



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๗ 
 

และการผลิต เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้กลับเข้าสู่รัฐและรักษาอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนที่ ต่าง ๆ ได้อย่าง
ยั่งยืนอย่างไร 

- กรณีการขอแก้ไขสัญญา Duty Free เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายรัฐการยกเลิก Duty Free ขาเข้า 
ขอทราบว่าก่อนเปลี่ยนนโยบายรัฐสัดส่วนรายได้ Duty Free ขาเข้า ทั้งหมดจ านวนเท่าไหร่ 

- กรณีการเจรจาแก้ไขสัญญาของบริษัทคู่สัญญาที่มีความส าคัญกับ AOT และมีรายได้ถึงร้อยละ ๑๗
ของบริษัท ท าให้มีข้อกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
โปร่งใสและความเป็นธรรมในการด าเนินการของบริษัท  ขอทราบว่าคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีนี้หรือไม่ ขอทราบผลการประชุมและกลไกที่เป็นรูปธรรมในการก ากับดูแล
เพ่ือป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในที่อาจเกิดขึ้น และหน่วยงานมีมาตรการใดบ้าง
ที่ถูกน ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการของ AOT จะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

- กรณีการลงทุนในหุ้นของบริษัท ปตท. โดยกระทรวงการคลังและกองทุนรวมวายุภักษ์ ขอทราบว่า
หน่วยงานมีการนับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐและมีมาตรฐานในการค านวณอย่างไร  

- ขอทราบว่ากรณีที่กระทรวงการคลังถือหุ้นในบริษัท ปตท. ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ในช่วงเวลาหนึ่ง  
มีผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร และมีการด าเนินการแก้ไขอย่างไร 

- กรณีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของรัฐในหน่วยงาน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ปรากฏว่ายอดเงินลงทุนเป็นศูนย์ ขอทราบว่าเกิดจากสาเหตุหรือ
หลักการใดที่ท าให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อพิจารณาเงินลงทุนในบางหน่วยงาน เช่น องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ และองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ปรากฏเป็นยอดติดลบ ขอทราบว่ามีมาตรฐานทางบัญชี 
หรือแนวทางการจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- พระราชบัญญัติพัฒนาก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานมีเครื่องมือในการก ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕ เรื่อง คือ ๑. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
ภาพรวม แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ และก าหนดทิศทาง ๒. แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๕ ปี ซึ่งยึดโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. แนวทางการก ากับดูแลที่ดีตามหลัก OECD  
(Organisation for Economic Co - operation and Development) ๔ . การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
และมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และ ๕. การตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจในทุก
แห่ง ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางและตั้งผู้บริหารในแต่ละรัฐวิสาหกิจ 

- ประเด็นหนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพ่ิมขึ้น ชี้แจงว่า 
หน่วยงานมี คนร. และอนุกรรมการฟ้ืนฟูที่ก ากับดูแล ซึ่งมติในที่ประชุมให้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้เร่ง
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามแผน และให้บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับ ขสมก. 
ต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรและปรับเส้นทางใหม่ โดยพิจารณาเส้นทางที่ไม่มีก าไรต้องปรับเปลี่ยน 
นอกจากนี้ มีมติคณะรัฐมนตรีในการให้เช่ารถ EV ซึ่งท าให้ช่วยลดต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิงได้ 

- ผลลัพธ์การด าเนินงานของ ขสมก. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๗ ขาดทุนลดน้อยลง แต่ส าหรับ
การรถไฟแห่งประเทศไทยแนวโน้มการขาดทุนยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นต้นทุนทางบัญชี  
ที่ค่อนข้างสูง 

- ประเด็นทุนประเดิมเหตุผลที่ เป็นหลักทศนิยม เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจากส่วนได้เสียเป็นตามราคาทุน จึงท าให้เป็นหลักทศนิยมในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ประเด็นการถือหุ้นใน ปตท. AOT และNT หน่วยงานมีการก ากับดูแลโดยมีผู้แทนคลังและในทุกปี 
มีการก าหนดเป้าหมายว่าต้องน าส่งเงินปันผลจ านวนเท่าใด 
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- ประเด็นการด้อยค่าทางบัญชี ชี้แจงว่า เป็นหลักเกณฑ์ที่มีการหารือจากกรมบัญชีกลาง 
- ประเด็นการขอรับจัดสรรงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ชี้แจงว่า รายได้รวมของรัฐวิสาหกิจ  

ประมาณ ๕ ล้านล้านบาท ก าไรประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีการน าส่งคลัง ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ – 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ การของบประมาณของรัฐวิสาหกิจแบ่งออกเป็น ๓ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อการลงทุน 
เพ่ือการหารายได้ และเพ่ือกิจกรรมทางสังคมที่ไม่สามารถก าหนดราคาหรือดอกเบี้ยที่สามารถท าก าไรได้ 

- ประเด็นการจ้างผู้บริหารที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ ชี้แจงว่า รัฐวิสาหกิจเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก  
หรือรองในรัฐวิสาหกิจ สามารถแข่งขันเป็นผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจได้ โดยมีสัญญาจ้าง ๔ ปี และต่อได้ไม่เกิน
สองครั้ง 

- ประเด็นการก าหนดขั้นเงินเดือนของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 
- ประเด็นตัวชี้วัด ชี้แจงว่า การใช้รายได้ที่น าส่งคลังเป็นตัวชี้วัด เนื่องจากรายได้น าส่งคลังเป็น 

ตัวสะท้อนว่ารัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนได้ รายได้หรือก าไรที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนที่คูณอัตรา
น าส่งคลัง ถือว่าเป็นตัวสะท้อนประสิทธิภาพเบื้องต้นได้ 

- ประเด็นการรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า มีการลงทุนในรถไฟรางคู่จ านวนมาก ซึ่งยังไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ท าให้ในช่วงต้นจะมีผลการด าเนินงานติดลบ อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาการลดรายจ่าย 
และเพ่ิมรายได้ โดยเฉพาะรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาที่ดินของการรถไฟซึ่งมีจ านวนมาก 

- กรณีสถานการณ์ของการบินไทยในปัจจุบัน การบินไทยได้เปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังลดลงต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ ปัจจุบันกระทรวงการคลั งถือหุ้ นประมาณ ร้อยละ ๓๘ คิด เป็ นมูลค่าประมาณ  
๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งในด้านการปรับโครงสร้างองค์กรการบินไทยได้ด าเนินการลดจ านวนพนักงาน 
จาก ๕๐,๐๐๐ คน เหลือเพียง ๒๕,๐๐๐ คน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากนี้ 
ยังได้มีการแต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  
ในการบริหารจัดการ และได้ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านเส้นทางบิน การบินไทยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง
เส้นทางระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิไปยังจุดหมายปลายทางในต่างจังหวัด เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว  
จากต่างประเทศ โดยพิจารณาเวลาในการเปลี่ยนเครื่องบินให้อยู่ ในกรอบที่ เหมาะสม เช่น ไม่ เกิน  
๒ – ๓ ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

- กรณีโครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจพลัส หน่วยงานได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม จ านวน ๕๒ แห่ง และสมาคมกีฬา
ที่จดทะเบียนรวม ๙๒ สมาคม หลักเกณฑ์ส าคัญ ๕ ข้อ ได้แก่ ๑. ความสมัครใจของรัฐวิสาหกิจในการ
สนับสนุนกีฬา ๒ . การเพ่ิมการสนับสนุนจากเดิมเพ่ือประโยชน์สูงสุด ๓. สมาคมกีฬาต้องเป็นสมาคม 
ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ๔ . การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา ๔ ปี เพ่ือความต่อเนื่อง  
๕. การก ากับดูแลการใช้งบประมาณโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อความโปร่งใส อย่างไรก็ตาม โครงการนี้
มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการให้ครอบคลุมการสนับสนุนสมาคมกีฬาทั้งหมดในระยะเวลา ๔ ปี เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนากีฬาในระดับประเทศอย่างยั่งยืน 

- กรณีการบริหารจัดการและการขายหุ้นของกระทรวงการคลัง รวมถึงการฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิ จต่าง ๆ 
การขายหุ้นและการลงทุน กระทรวงการคลังได้ด าเนินการขายหุ้นในบางหลักทรัพย์ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ภารกิจหลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยรายได้จากการขายหุ้นดังกล่าวได้น าไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง และให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยจาก 
ร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นประมาณร้อยละ ๖ ต่อปี 
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- กรณีการฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกระบวนการฟ้ืนฟูจ านวน ๔ แห่ง ได้แก่  
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) บมจ.อสมท (MCOT) และบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (NT) โดยมีคณะกรรมการติดตามและผู้เชี่ยวชาญก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการบริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความเสี่ยงส าหรับรัฐวิสาหกิจอีก ๘ แห่ง  
ที่มีผลประกอบการขาดทุนหรือประสิทธิภาพต่ า เช่น องค์การตลาด องค์การสุรา และโรงแรมในเครือ  
โดยได้มีมติให้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเร่งด่วน เพ่ือป้องกันปัญหาการใช้งบประมาณเพ่ิมเติม 

- กรณีโรงงานยาสูบและการก าหนดตัวชี้วัดตัวชี้วัด โรงงานยาสูบซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินงาน 
ในลักษณะผูกขาดภายในประเทศ ได้รับการก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ โดยมีตัวชี้วัด 
ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม  

- กรณีระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามนโยบาย และมาตรฐานธรรมาภิบาล (CG) 
ซึ่งอ้างอิงจากแนวปฏิบัติของ OECD เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 

- กรณีสัดส่วนรายได้และการด าเนินงานของบริษัท เอโอที (AOT) และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
คิงพาวเวอร์ รวมถึงการบริหารจัดการพ้ืนที่สัมปทานนั้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้และผลกระทบจากข้อมูล 
ที่ระบุว่าร้อยละ ๒๗ ของรายได้ของ AOT มาจากคิงพาวเวอร์ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ 
ในระยะยาว ดังนั้น การติดตามและบริหารความสัมพันธ์ในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท  ซึ่งการเจรจาและการบริหารพ้ืนที่สัมปทาน 
ควรด าเนินการอย่างรอบคอบ โดยผู้แทนคลังที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรเข้ามามีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบ
และติดตามกระบวนการนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ และมีหน้าที่
จัดท ารายงานความคืบหน้าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- กรณีแนวโน้มธุรกิจในอนาคตของ ปตท (PTT) ที่มีการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจ Non - Oil มากขึ้น 
เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการปรับกลยุทธ์
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่ง AOT อาจน าแนวทางนี้มาประยุกต์ใช้ในแผนพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

- กรณีการก าหนดช่วงเวลาการก าหนดระยะเวลาผ่อนผันหรือระยะปลอดหนี้  (Grace Period)  
จากเดิม ๑๒ เดือน และมีการปรับเพ่ิมเป็น ๒๔ เดือนนั้น ทางเราจะด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาเพ่ิมเติม
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มั่นใจว่าระยะเวลาที่ก าหนดนั้นเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
หรือข้อมูลภายในของคู่สัญญา  

- กรณีความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับงบประมาณจ านวน ๑๖ ,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ ๒๗ ทางเราตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และจะด าเนินการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อองค์กร นอกจากนี้ การน าส่งรายได้ให้กับคลังในส่วน  
ของ AOT ที่มีมูลค่าประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓ ของรายได้รวม ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

- กรณี กระบวนการคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจและการใช้  Skill Matrix ในการประเมิน
กระบวนการดังกล่าวหน่วยงานได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดให้มีการกระจายตัวของผู้สมัคร
จากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีข้อก าหนดขั้นต่ าในด้านความรู้ด้านไอที บัญชี การเงิน และกฎหมาย  
อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในบางสาขา เช่น บัญชี ยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีต้องแก้ไขต่อไป 

- กรณีรายชื่อหุ้นที่ขายไป จ านวน ๑๖ แห่ง รวมถึงรายชื่อที่เป็น Non-listed รายละเอียดขออนุญาต
จัดส่งเป็นเอกสาร 
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- กรณีการฟ้ืนฟู NT ปัจจุบัน NT อยู่ในกระบวนการลดต้นทุนและปรับโครงสร้างองค์กร โดยเน้น 
การพัฒนาศักยภาพในด้านเคเบิลใต้น้ าและดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะเดียวกันยังต้องบริหารจัดการต้นทุน  
ในส่วนของ Fixed Line อย่างเหมาะสม 

- กรณีข้อมูลเงินเดือนผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ รายละเอียดดังกล่าวเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีปี ๒๕๖๒ ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีผลกระทบจากการยกเลิก Duty Free ขาเข้า และเงินทุนที่เพ่ิมให้การบินไทยในส่วนของ  
Duty Free ขาเข้า จะมีการพิจารณาผลกระทบเพ่ิมเติม ส่วนเงินทุน จ านวน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้มาจาก
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ ๒ เพ่ือน าไปเพ่ิมทุนให้กับการบินไทย 

- กรณีระยะเวลาโครงการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยปกติใช้เวลาประมาณ ๘ เดือน  
แต่หากเป็นโครงการขนาดเล็ก ที่มูลค่าต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถด าเนินการได้รวดเร็วกว่า 
ผ่านช่องทางที่ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership)  

- กรณีโรงงานยาสูบเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีปี ๒๕๖๐ ท าให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ 
ของโรงงานยาสูบ รวมถึงการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า หน่วยงานจะด าเนินการพิจารณา 
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรเพ่ิมเติม 

- กรณีผลกระทบจากนโยบาย Duty Free และข้อก าหนด ๒๔ เดือน เป็นการปรับขึ้นจากเดิม 
โดยห้ามผู้บริหารของ AOT ไปอยู่กับคู่สัญญาที่มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรง จากเดิม ๑๒ เดือน เป็น ๒๔ เดิม  
ส่วนผลกระทบทางรายได้และข้อก าหนดการปฏิบัติงานขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การบริหารหนี้ ของรัฐวิสาหกิจ  การรถไฟแห่ งประเทศไทยและองค์การขนส่ งมวลชน

กรุงเทพมหานครเป็นสองหน่วยงานที่มีปัญหาหนี้สินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทาง
และนโยบายที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระการขาดทุน โดยเฉพาะการพิจารณาการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน 

- การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคม เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรมีการวางแผนการลงทุนที่เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รอบพ้ืนที่โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐ ทั้งนี้ จ าเป็นต้องพิจารณา
ความเหมาะสมตามกฎหมายเวนคืนและข้อจ ากัดทางกฎหมายอ่ืน ๆ 

- การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจขาดทุน รัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการขาดทุน เช่น การยาสูบ 
แห่งประเทศไทย ควรมียุทธศาสตร์ในการฟ้ืนฟูกิจการอย่างเร่งด่วน รวมถึงการปรับบทบาทให้เหมาะสม  
กับภารกิจที่จ าเป็นต่อรัฐ และลดการแข่งขันกับภาคเอกชนในธุรกิจที่ไม่ใช่จุดแข็งขององค์กร 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ข้อมูลการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) จ านวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑ ล้านล้านบาท  
โดยขอข้อมูลในรูปแบบไฟล์ 

- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. กิจกรรม ๑ กีฬา ๑ รัฐวิสาหกิจ มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการก าหนดว่ารัฐวิสาหกิจรายใด 

เป็นผู้สนับสนุนกีฬาชนิดใด  
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๒. รายละเอียดแผนงานในอีก ๑ ปี ข้างหน้า รัฐวิสาหกิจใด สนับสนุนกีฬาชนิดใด 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดการขายหุ้นที่อยู่ในการถือครอง  

ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็นบริษัทอะไร และหน่วยงาน 
มีแผนในการขายหุ้นที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์รายการใดบ้าง 

- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอเอกสารเป้าหมายในการบริหารจัดการแต่ละรัฐวิสาหกิจ  
ว่ามีการก าหนดเป้าหมายในเชิงการเงินและเชิงสังคม อย่างไร 

- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการกระจายตัวของอาชีพของกรรมการในแต่ละรัฐวิสาหกิจมีความหลากหลาย

เพียงใด และมีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือความเชี่ยวชาญของกรรมการในแต่ละแห่ง 
๒. ขอรายละเอียดรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทักษะหรือความเชี่ยวชาญ

เพ่ิมเติมจากตัวชี้วัด ๕ ด้านหรือไม่ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเงื่อนไขดังกล่าว 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดกระบวนการตั้งงบช าระคืนหรือชดใช้หนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่ออกงบประมาณให้รัฐบาล

ตามนโยบายก่อนเสนองบประมาณในแต่ละปีมีกระบวนการอย่างไร  
๒. ขอรายชื่อหุ้นที่ขายไปทั้งหมด ๑๗ บริษัท มูลค่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท และงบประมาณจ านวนนี้ 

หน่วยงานน าไปซื้อหุ้นอะไร 
๓. ขอรายละเอียดหุ้นที่ถือเป็น นอนลิสต์ หรือ หุ้นนอกตลาด (Non-Listed Stock) ทั้งหมด 
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดอัตราเงินเดือน เบี้ยประชุม ของบอร์ด

บริหารทุกระดับของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด โดยจัดล าดับจากมากไปน้อย จ านวน ๕๒ แห่ง  
- นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด  ขอรายละเอียดการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) จ านวน ๓๒ โครงการ ทั้งหมด 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ  ขอรายละเอียดสัดส่วนรายได้กรณีการขอแก้ไขสัญญา  

Duty Free เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายรัฐการยกเลิก Duty Free ขาเข้า ขอทราบว่าก่อนเปลี่ยนนโยบาย 
รัฐสัดส่วนรายได้ Duty Free ขาเข้า ทั้งหมดจ านวนเท่าไหร่ 

- นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการเจราแก้ไขสัญญาของบริษัทคู่สัญญามีความส าคัญกับ AOT และกลไกที่เป็นรูปธรรม 
ในการก ากับดูแลเพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในที่อาจเกิดขึ้น 

- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของรัฐในหน่วยงาน 
การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ปรากฏว่ายอดเงินลงทุน
เป็นศูนย์ ขอทราบว่าเกิดจากสาเหตุหรือหลักการใดที่ท าให้เกิดสถานการณ์ดังกล่ าว รวมถึงเงินลงทุน 
ในบางหน่วยงาน เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ที่ปรากฏ 
เป็นยอดติดลบ ขอทราบว่ามีมาตรฐานทางบัญชีหรือแนวทางการจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร 
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ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน     ๓๙๑,๕๖๙,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- โครงการของหน่วยงาน ต้องการสร้างความเข้มแข็งและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค 
- หน่วยงานควรติดตามดูแลในกรณีการน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยก ากับดูแล  

ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทย 
- ตัวชี้วัดในการลงทุนและการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นอย่างไร เช่น ถนนเส้น NR 67 

งบประมาณ ๙๘๓ ล้านบาท ที่รัฐร่วมลงทุนเงินกู้ ร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านความขัดแย้ง
ภายในประเทศในการลงทุน หน่วยงานมีการทบทวนแผนการด าเนินงานหรือไม่ 

- ทุกโครงการก่อนที่หน่วยงานจะมีการอนุมัติให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน มีการศึกษาความเป็นไปได้ 
ของธุรกิจ (Feasibility Study) หรือไม ่

- โครงการที่หน่วยงานได้อนุมัติไปแล้ว หากมีโครงการใดที่มีภาระค้างจ่าย (ต้องแก้ไขสัญญาหรือปรับ
โครงสร้างหนี้) ขอให้ชี้แจงว่ามีโครงการใดบ้าง  

- เหตุใดโครงการส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการสร้างถนนให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน และสอบถามว่า  
การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างไร 

- โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข NR67 ในสถานการณ์ปัจจุบัน หน่วยงานมีแนวทางในการทบทวน
โครงการหรือไม่ อย่างไร 

- เหตุใดจึงมีโครงการเงินให้เปล่าที่ ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านจ านวนมาก  เสนอให้หน่วยงานมี 
การทบทวนโครงการเงินให้เปล่าดังกล่าว 

- การแบกรับส่วนต่างดอกเบี้ย ขอให้หน่วยงานชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเหตุใดประเทศไทยจึงต้องแบกรับ 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในแต่ละโครงการ 

- มีความเป็นไปได้เพียงใดในการด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๗ และหน่วยงาน 
มีแผนงานอย่างไร 

- สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๖ จะเกิดขึ้นเมื่อใด เริ่มก่อสร้างเมื่อใด และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใด 
- งบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรร ซึ่งเป็นงบที่สนับสนุนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับไทย - กัมพูชา 

หน่วยงานมีการตัดงบประมาณในส่วนดังกล่าวหรือไม่ และมีความเป็นไปได้หรือไม่ในการปรับลดงบประมาณ
ในส่วนนี้ 

- กรณีการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบเงินให้ เปล่าที่มีจ านวนมากกว่า ๒ ,๐๐๐ ล้านบาท  
ให้กับประเทศลาว มีหลักเกณฑ์หรือเหตุผลใดที่ท าให้เกิดการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้ และในอนาคต  
ยังมีการวางแผนที่จะด าเนินการในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่ อย่างไร 

- กรณีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบระบายน้ าในนครหลวง
เวียงจันทน์ และหนองด้วงน้อย ขอทราบว่ามีความจ าเป็นอย่างไรที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในส่วนนี้ ทั้งท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานภายในของประเทศลาว 

- กรณีของการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับประเทศกัมพูชา ขอทราบว่าหน่วยงานมีเหตุผลหรือข้อตกลง
ใดที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และมีการพิจารณาทบทวนหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของประเทศหรือไม่ อย่างไร 
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- ขอทราบแนวทางหรือมาตรการใดที่จะช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
เงินช่วยเหลือหรือการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ขอชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ยังไม่มี 

การขออนุมัติส าหรับโครงการใหม่ในกัมพูชา โดยที่ผ่านมาโครงการในกัมพูชาที่ส าเร็จแล้ วมีจ านวนกว่า  
๓๔ โครงการ และบางโครงการยังอยู่ระหว่างการช าระหนี้คืน ซึ่งขณะนี้ยังคงเหลือยอดค้างช าระบางส่วน 
ส าหรับโครงการใหม่ เช่น โครงการ R๖๗ และ R๖๘ อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนและพิจารณาเพ่ิมเติม  
โดยยังไม่มีการอนุมัติหรือเริ่มด าเนินการ เนื่องจากต้องรอการพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาลร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ทั้งนี้ การด าเนินงานในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการประเมินและนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่าย 

- กรณีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการสะพานรถไฟบริเวณหนองคาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีสะพานและทางรถไฟที่รองรับการใช้งาน  
อยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงได้ ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือศึกษาและออกแบบรายละเอียดส าหรับสะพานรถไฟแห่งใหม่ โดยมีการตั้งที่ปรึกษาและด าเนินการ
ออกแบบอย่างต่อเนื่อง คาดว่าการออกแบบจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และหากสามารถด าเนินการได้ตามแผน  
ที่วางไว้ โครงการก่อสร้างสะพานใหม่จะเสร็จสิ้นพร้อมรองรับการใช้งานในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ซ่ึงสะพานรถไฟแห่ง
ใหม่นี้จะตั้งอยู่ห่างจากสะพานเดิมประมาณ ๓๐ เมตร และออกแบบให้รองรับทั้งรถไฟปกติและรถไฟ 
ความเร็วสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการเดินทาง 

- กรณีเรื่องของกัมพูชา หน่วยงานขอรับข้อสังเกตเพ่ือไปก าหนดแนวทางและนโยบายต่อไป ซึ่งการ 
ที่ผลักดันต่อไปหรือชะลอนั้น คงต้องรอท่าทีที่ชัดเจนและดูสถานการณ์กันต่อไป 

- กรณีการก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานนั้น หน่วยงานได้มุ่งเน้นไปที่มูลค่า
การค้าในพ้ืนที่ชายแดนเป็นหลัก โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ  
และหลังจากโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการติดตามผลในระยะ ๕ ปีหลังจากโครงการเสร็จสิ้น เพ่ือให้มั่นใจว่า
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องมือเช่น Feasibility Study 
และ Independent Study เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการในทุกขั้นตอน รวมถึง
การตรวจสอบว่าการด าเนินงานสอดคล้องกับสัญญาเงินกู้ การไม่มีภาระที่ค้างช าระ หรือการผิดนัดช าระหนี้ 
แต่อย่างใด การด าเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่มีมาตรฐานและโปร่งใส โดยมีการส่ง
ต่อข้อมูลผลการศึกษาและรายงานต่าง ๆ ให้กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในทุกภาคส่วน 

- เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละโครงการ โครงการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของถนน การสร้างด่าน  
และการพัฒนาเมืองในชายแดน โดยพิจารณาจากมูลค่าทางการค้า การขาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขาย
ผ่านด่าน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องทางรถไฟ หนองคาย – ท่าแร้ง เพ่ือขนคนขนส่งเป็นหลัก อันจะน ามาสู่ 
การพัฒนามูลค่าการค้า การขาย การท่องเที่ยว 

- กรณีความคืบหน้าของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว โดยเฉพาะสะพานแห่งที่ ๕ และ ๖ รวมถึง
แผนการด าเนินงานสะพานแห่งที่ ๗ สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๕ การก่อสร้างสะพานได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนที่
ผ่านมา และมีแผนเปิดใช้งานในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่าง
สองประเทศ ส่วนสะพานมิตรภาพแห่งที่  ๖ โครงการนี้ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  - สาละวัน  
การออกแบบได้เสร็จสมบูรณ์โดยกรมทางหลวง และงบประมาณส าหรับการเวนคืนที่ดินฝั่งไทยได้รับการ
จัดสรรแล้ว อย่างไรก็ตาม งบประมาณส าหรับการก่อสร้างสะพานคาดว่าจะเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งหากมี
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ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ อาจต้องมีการหารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน  ส่วนสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ ๗ ส าหรับสะพานแห่งนี้ซึ่งวางแผนจะตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเลย ปัจจุบันยังไม่มีการออกแบบหรือศึกษา
ความเป็นไปได้ โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นและคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการพัฒนา 

- กรณีสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา ในขณะนี้ยังไม่มีการด าเนินโครงการใหม่ใด ๆ 
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่เอ้ือต่อความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว โครงการที่ก าลังด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงโครงการที่ได้รับการอนุมัติและผูกพันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้ า ทั้งนี้ จะด าเนินการ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประเมินความเหมาะสมในการด าเนินการในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและความมั่นคงของภูมิภาค 

- กรณีเงินให้เปล่าที่ด าเนินการทั้งหมด จ านวน ๒,๑๙๑ ล้านบาท เป็นโครงการที่เกิดในช่วงการจัดตั้ง
ส านักงาน ซึ่งโครงการล่าสุดเป็นโครงการเงินกู้และเงินให้ป่าวร่วมกันในอัตราส่วน ๗๐ : ๓๐ เช่น โครงการมี
มูลค่า ๑๐๐ บาท จะเป็นเงินกู้ จ านวน ๗๐ บาท และเงินให้เปล่า จ านวน ๓๐ บาท จะอยู่ในช่วงปี ๒๕๕๗ 
หลังจากนั้นจะเป็นโครงการเงินกู้ทั้งหมด ไม่มีโครงการใดที่เป็นลักษณะของเงินให้เปล่า   

- กรณี โครงการที่ เกี่ ยวข้อ งกับการกู้ ต รงกับ ธนาคารเอ็กซิม  (EXIM Bank) ซึ่ งหน่ วยงาน 
เป็นผู้ประสานงานโดยเริ่มต้นด าเนินการในปี  ๒๕๔๙  หลังจากมีการจัดตั้ งส านักงานในปี  ๒๕๔๘  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นและเป็นการด าเนินโครงการ ๑ และไม่มี 
การด าเนินการเพ่ิมเติมอีกในรูปแบบนี้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรทบทวนการด าเนินโครงการในประเทศเพ่ือนบ้านให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน

ต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน  
- ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งแนวชายแดนของประเทศไทยและกัมพูชา หน่วยงานควรทบทวน

การให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจที่มิใช่ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม เพ่ื อใช้เป็นกลไก 
ในการเจรจาต่อรอง  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายชนินทร์  รุ ่งธนเกียรติ โฆษกคณะกรรมาธิการ  ขอข้อมูลความคืบหน้า โครงการจัดท า 

ทางเชื่อมและการลงทุนเส้นทางที่ สปป. ลาว ซึ ่งไทยมีการเจรจากับลาวเพื่อสร้างสะพานเพื ่อ สร้าง 
ทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับรถไฟจากประเทศจีนลงมาที่ สปป. ลาว และเข้ามายังจังหวัดหนองคาย  

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ  (Feasibility Study) ท ุก โครงการในงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้ง โครงการที่ค้างอยู่ในงบดุลของหน่วยงาน  
๒. โครงการที่หน่วยงานได้อนุมัติไปแล้ว หากมีโครงการใดที่มีภาระค้างจ่าย (ต้องแก้ไขสัญญา  

หรือปรับโครงสร้างหนี้) ขอให้ชี้แจงว่ามีโครงการใดบ้าง 
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    ๒๗๘,๐๑๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าหน่ วยงานมี ความคิด เห็นอย่ างไรเกี่ ยวกับการก าหนดเงื่อน ไขของธนาคาร 

แห่งประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ที่ขาดหลักทรัพย์ในการค้ าประกันเงินกู้ 
- กรณีการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กมาก (Micro) และขนาดกลาง (SME) 

ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีปัญหาในการเข้าแหล่งเงินทุน ขอทราบว่าหน่วยงานได้
มีการรวบรวมและจ าแนกปัญหาของการเข้าแหล่งเงินทุนหรือไม่ อย่างไร 

- กรณีของบโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) Extra Cash เห็นว่าสถานการณ์โควิดในปีนี้น่าจะดีขึ้นแล้ว จึงขอทราบเหตุผล
ถึงการของบโครงการนี้และขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

- ขอทราบเหตุที่ไม่ของบยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในงบประมาณปี ๒๕๖๙ แต่ได้ของบเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการโควิด ซึ่งเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

- ขอทราบว่าผู้ประกอบการ Micro SME จะได้ประโยชน์จากงบประมาณที่ขอจ านวน ๒๗๘ ล้านบาท
อย่างไร และขอทราบตัวเลขเพ่ิมเติมผลประกอบการ อัตราการเติบโตทางธุรกิจ ของผู้ประกอบการ Micro 
และ SME ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก SME D BANK ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

- ขอสอบถามว่ามติคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ไปยังงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพ่ือเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง  
ในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

- กรณีผลการด าเนินการย้อนหลัง ๓ ปี มีหนี้ศูนย์และหนี้สงสัยจะศูนย์ หากดูจากการปรับโครงสร้าง
หนี้จากปี ๒๕๖๖ มีจ านวน ๑,๒๖๘ ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๖๗ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น ๓,๑๑๑ ล้านบาท  
อยากสอบถามถึงเหตุที่มีจ านวนหนี้ที่เพ่ิมข้ึนและจะมีมาตรการอย่างไร  

-  งบประมาณส าหรับการสนับสนุนระบบดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ SME ขอทราบว่าธนาคาร 
มีแนวทางอย่างไรต่อการประเมินผลต่อการการลงทุน (ROI) ของการจัดท าระบบนี้อย่างไร 

- ขอสอบถามว่ามีแนวทางป้องกันความเสี่ ยงด้ านไซเบอร์อย่ างไร  โดยโดยเฉพาะข้อมูล 
ของผู้ประกอบการ 

- ขอทราบรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ในแต่ละปี ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มีโครงการใดบ้าง 
แบ่งประเภทตามที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์การกู้ คุณสมบัติผู้กู้  สถานะคุณภาพหนี้ต่อเนื่องจากที่ได้อนุมัติ  
และขอรายละเอียดส่งเป็นเอกสาร 

- ขอสอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่จะมีการปล่อยกู้ให้ เฉพาะร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กได้หรือไม่  
เพราะร้านสะดวกซื้อทุนใหญ่สามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์อื่นได้ 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นปัญหาของ SME ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการขาดหลักประกัน ดอกเบี้ย ขอเรียนว่า  

SME D BANK มีเป้าหมายส าคัญในการช่วยเหลือ SME รายย่อย SME ที่เป็นกลุ่ม Micro SME และ SME  
รายเล็ก ลูกค้าของธนาคารประมาณร้อยละ ๗๐ เป็นลูกค้าวงเงินไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท โดยเฉลี่ยแล้วเป็นลูกค้า
รายละ ๓ ล้านบาท เป็นลูกค้าที่ใช้ บสย. ค้ าประกันอยู่ร้อยละ ๔๗ และกลุ่มที่ไม่หลักประกันประมาณ  
ร้อยละ ๑๐ ซึ่งเป็นพันธกิจของธนาคารที่ให้ลูกค้าไม่มีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
ได้ ส่วนกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาคการค้าส่ง ค้าปลีกการผลิต และการก่อสร้าง  

- เรื่องอัตราดอกเบี้ย SME มีโครงการอยู่ ๓ โครงการ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ คงที่สามปี  
ให้กลุ่มแรก ส าหรับ SME รายย่อย ในโครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME เป็นวงเงินไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท  
กลุ่มที่สอง กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เกินกว่า ๒ ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มที่  ๓ สินเชื่อนโยบายต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยผ่อนปรนดอกเบี้ย ลดต้นทุนทางการเงิน หรือผ่อนปรนคุณสมบัติการช าระหนี้   

- ประเด็นปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ขอเรียนว่า SME D BANK มีแพลตฟอร์ม DX เพ่ือช่วย
ให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนในการจัดท า Business Help Check ใน ๓ ด้านหลักที่  SME  
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้คือ ด้านการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ด้านการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 
และด้านสุดท้ายด้านการตลาด  

- เรื่องการชดเชยสินเชื่อดอกเบี้ย ขอเรียนว่า โครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องได้ขอเงินชดเชย 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโครงการขอชดเชยดอกเบี้ยจากโครงการที่ได้ด าเนินการจากปี  ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๔  
ได้อนุมัติไปประมาณ ๕,๘๕๐ ราย ซึ่งงบประมาณครั้งนี้เป็นการขอเงินเพ่ือชดเชยงบประมาณที่ธนาคาร 
ได้ด าเนินการไปแล้ว 

- เงินส ารองที่ธนาคารมีเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีจ านวน ๑,๘๙๑ ล้านบาท เกิดจาก 
การส ารอง เนื่องจากในช่วงต้นปี ๒๕๖๗ ที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจมีข้อจ ากัดและเปราะบาง ท าให้ลูกหนี้ 
มีการเลื่อนชั้นเป็น NPL ธนาคารจึงต้องส ารองไว้โดยเป็นการส ารอง ๒ ส่วน คือส ารองตามกฎหมาย  
และการส ารองเงิน เพราะ SME D BANK ต้องเข้ามาตรฐาน TFRS 9 จึงต้องส ารองไว้เพ่ือรองรับความมั่นคง 
ที่จะเข้าสู่มาตรฐานบัญชี  

- การลงทุนของธนาคารด้านระบบเทคโนโลยี ขอเรียนว่า เมื่อปีที่ผ่านมาได้ลงทุนในระบบ  
Core Banking System (CBS) ยกระดับธนาคาร ท าให้ธนาคารท างานได้สะดวกรวดเร็ว และเข้าสู่มาตรฐาน
ของสถาบันการเงินได้ดีข้ึน ส่วนระบบความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เป็นไปตามมาตรฐาน 

- กรณีสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ (New lending) ในแต่ละปี ขอน าส่งเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ผลกระทบจากเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย การก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้ า

ประกันเงินกู้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ที่ขาดหลักทรัพย์ส าหรับค้ าประกัน หน่วยงาน 
ควรพิจารณาแนวทางท่ีช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ส าคัญ 

- การสนับสนุนระบบดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ SME หน่วยงานควรมีแนวทางในการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดเล็กมาก (Micro) และขนาดกลาง (SME) และข้อมูลการรวบรวมและจ าแนกปัญหาของการเข้าแหล่ง
เงินทุนของผู้ประกอบการ 

- นางสาวชุติมา  คชพันธ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลการของบโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย 

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) Extra Cash  
๒. ขอทราบตัวเลขผลประกอบการ อัตราการเติบโตทางธุรกิจ ของผู้ประกอบการ Micro และ SME 

ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก SME D BANK  
- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดความเห็นว่ามติคณะกรรมาธิการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้ งที่  ๓๘ เมื่อวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ของรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ไปยังงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพ่ือเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

- นายวรภพ วิริยโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ (New lending)  
ในแต่ละปี  ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มี โครงการใดบ้าง (แบ่ งประเภทตามที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์การกู้  
คุณสมบัติผู้กู)้ สถานะคุณภาพหนี้ต่อเนื่องจากท่ีได้อนุมัติ 

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ๔๘,๑๓๙,๖๕๙,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าธนาคารของรัฐมีแผนการหรือมาตรการใดในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือ  

พ่ีน้องประชาชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างไร 
- เมื่อพิจารณางบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๙ ของ ธ.ก.ส. จ านวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ขอทราบว่า

หน่วยงานมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรในลักษณะใด และคาดว่าจะส่งผลต่อครัวเรือนเกษตรกร
อย่างไร  

- ขอทราบว่าโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือเกษตรกรที่ด าเนินการมากว่ า ๒๐ ปี หน่วยงาน 
มีการตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับโครงการหรือหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
อย่างไรในอนาคต 

- กรณีการสนับสนุนสินเชื่ออุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรในโครงการรวบรวมยางพารา หน่วยงาน 
มีแผนการด าเนินงานอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการประเมินผลกระทบของโครงการต่าง ๆ ที่ธนาคารของรัฐด าเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดปัญหาที่เกิดข้ึน 

- กรณีการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กมาก (Micro) และขนาดกลาง (SME) 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีปัญหาในการเข้าแหล่งเงินทุน ขอทราบว่าหน่วยงาน 
ได้มีการรวบรวมและจ าแนกปัญหาของการเข้าแหล่งเงินทุนหรือไม่ อย่างไร 

- โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพ่ิม  จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินสินเชื่อ จ านวน ๒,๓๐๐ ล้านบาท ขอทราบว่า
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การปล่อยสินเชื่อหน่วยงานมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาซังข้าวโพด เพื่อยกระดับคุณภาพ
การผลิตและลดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ นั้น ถือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน ซึ่งหากมีการผูกโยงมาตรการดังกล่าวเข้ากับการปล่อยสินเชื่อ จะช่วยสร้างแรงจูงใจ  
ให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวบมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิม และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเพาะปลูกมันส าปะหลัง ขอทราบว่าหน่วยงานมีการวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน 
เนื่องจากความต้องการของตลาดจีนอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ เช่น การลดการน าเข้าหรือการเพ่ิม
ก าลังการผลิตภายในประเทศ การวางแผนและปรับกลยุทธ์สินเชื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดจะช่วยลด
ความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยได้ 

- กรณีที่หน่วยงานมีภารกิจหลักในการสนับสนุนเกษตรและชนบท แต่ปัจจุบันมีการเปิดสาขา 
ในกรุงเทพฯ มากกว่า ๔๐ สาขา ขอทราบว่าการเปิดสาขาในเมืองนี้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุน
ชุมชนเมืองหรือไม่ และสัดส่วนของการด าเนินงานในกรุงเทพมีรายละเอียดอย่างไร 

- ขอทราบว่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อชุมชนเมืองและการแก้ไขปัญหาหนี้ระบบที่มีมูลค่า  
๕๔ ล้านบาท ในพ้ืนทีก่รุงเทพมีผลสัมฤทธิ์หรือรายละเอียดอย่างไร 

- โครงการฟ้ืนฟูศักยภาพลูกหนี้ ธ.ก.ส. และมาตรการพักช าระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยนั้น ขอทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของหนี้เกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคกลางที่ราคาข้าวตกต่ า และมีผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างไร 

- โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขอรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพ่ิม อินเซนทีฟ (Incentive)  
ให้กับเกษตรกรที่ต้องการขอสินเชื่อเพ่ือการท าเกษตรกรรมยุคใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เกษตรกรรม เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว 

- เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๘ เกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
เพ่ือลดฝุ่น PM ๒.๕ ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าว และในอนาคต ธ.ก.ส. มีแผนหรือแนวทาง 
ที่จะจัดท าโครงการลักษณะเดียวกันเพ่ือช่วยเหลือชาวนาในการลดการเผานา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของฝุ่น  
PM ๒.๕ หรือไม่ และมีแนวทางการสนับสนุนสินเชื่อหรือมาตรการอ่ืนใดที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนส าหรับเกษตรกรได้หรือไม่ 

- ขอทราบว่าในระยะยาว ธ.ก.ส. มีแนวคิดหรือแผนงานใดที่จะช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
โดยเฉพาะในกลุ่มข้าวและพืชเศรษฐกิจส าคัญ เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจ  
ในภาคการเกษตรอย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางหรือมาตรการเพ่ิมเติมใด ๆ ที่ ธ.ก.ส. ก าลังพิจารณาเพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมอัจฉริยะ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในตลาดโลกอย่างไร 

- ขอทราบว่าโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งยังคงด าเนินการอยู่ในช่วงปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙  
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ในแต่ละปี รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างไร 
ผลกระทบที่เกิดจากการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาในประเทศ 
รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การเกิดฝุ่นพิษ PM ๒.๕ หน่วยงานมีแนวทางใดในการสนับสนุนเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโครงการอย่างไร 

- ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ถูกตัดเงินชดเชยทุก ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขอทราบว่าการตัดดังกล่าวส่งผลต่อต้นทุน
การเงินและโอกาสในการให้บริการแก่เกษตรกรอย่างไร 
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- ขอทราบว่า ธ.ก.ส. มีข้อมูลหรือไม่เกี่ยวกับตัวเลขหนี้เรื้อรังของลูกค้าที่อยู่ในโครงการพักช าระหนี้ 
รวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ อย่างไร 

- กรณีการด าเนินโครงการพักช าระหนี้ เกษตรกรในปัจจุบัน ขอทราบว่ามีแผนการปรับปรุง 
หรือเพ่ิมเติมอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตอย่างไร 

- เมื่อพิจารณาข้อมูลการจ าแนกหนี้เสียและหนี้ เรื้อรังตามช่วงอายุหรือไม่ ขอทราบว่า ธ.ก.ส.  
มีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้สูงอายุอย่างไร 

- ขอสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินฌาปนกิจ ของ ธ.ก.ส. เนื่องจากได้รับเรื่องร้องทุกข์
ว่าหากลูกค้าตายจะได้รับเงินบางส่วน แต่ไม่ได้ทราบว่าส่วนที่เหลือจะทยอยได้อีกเม่ือไหร่ 

- ปัจจุบันลักษณะการขอสินเชื่อไม่ได้อนุมัติที่สาขาแต่ต้องไปผ่านส านักอนุมัติ ท าให้เกิดปัญหากับ
ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อรายย่อย ขอสอบถามว่าจะสามารถขอผ่อนปรนอนุมัติที่สาขาส าหรับผู้ขอสินเชื่อรายย่อย  
ไม่เกินถึงหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่ 

- พนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีความกระตือรือร้นและท างาน
ล่วงเวลา ขอสอบถามว่าพนักงานนของ ธ.ก.ส. ได้รับเงินการท างานเงิน OT หรือไม่  

- ขอสอบถามว่ามติคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ไปยังงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพ่ือเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง  
ในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

- กรณีปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกร ขอทราบว่ามีมาตรการอย่างไร มีการลดอัตราดอกเบี้ย  
ลดค่าธรรมเนียม หรือยกหนี้ให้หรือไม่  

- การลงทุนระบบ BIG DATA และ AI เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เฉพาะกลุ่ม ขอสอบถามว่ามีมาตรการป้องกันข้อมูลทางไซเบอร์อย่างไร เพื่อไม่ให้ข้อมูลของเกษตรกรไม่รั่วไหล
และมีหน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบระบบหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ในแต่ละปี ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มีโครงการใดบ้าง 
แบ่งประเภทตามที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์การกู้ คุณสมบัติผู้กู้  สถานะคุณภาพหนี้ต่อเนื่องจากที่ได้อนุมัติ  
และขอรายละเอียดส่งเป็นเอกสาร 

- โครงการจ าน าผลิตการเกษตร ทั้งส่วนที่เป็นเงินทุนของ ธ.ก.ส. และส่วนที่กระทรวงการคลังจัดหาให้
ขอทราบรายละเอียดว่า ในแต่ละปีได้ด าเนินโครงการใดไปบ้าง 

- เรื่องราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาต่ า และผลกระทบที่จะมีการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
จากสหรัฐอเมริกา จึงขอให้ประกันราคาข้าวโพดประมาณ ๗ บาทเศษในความชื้นร้อยละ ๓๐  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขอทราบรายละเอียดว่าประกัน  
ส่วนใดบ้างหรือประเภทใดท่ีชดเชยให้กับเกษตร  

- กรณีฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีชื่อของ ธ.ก.ส. แต่เป็นหน่วยงานคนละส่วนกับ ธ.ก.ส. เห็นว่าโครงการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นโครงการที่ดี มีหลักการที่ช่วยสังคมในชนบท แม้ปัจจุบันจะมีปัญหาควรด าเนินการ
แก้ไข และเห็นว่าควรมีการด าเนินการของฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อไป 

- นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เหตุใด 
ทางธนาคารจึงไม่สนับสนุนให้เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูเกษตร ขอให้ธนาคารให้ความรู้กับเกษตรเรื่องกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกร 



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๒๐ 
 

- ขอทราบว่า ธ.ก.ส. สามารถช่วยเป็นเหลือเกษตรกรโดยให้ เช่าเครื่องจักรให้กั บเกษตรกร  
เพ่ือช่วยปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้หรือไม่ 

- โครงการ ธ.ก.ส. ปี ๒๕๖๙ เห็นว่าไม่มีการสนับสนุนการลุงทุนของเกษตร หรือโครงการให้ความรู้
เกษตร ซึ่งหากท าได้จะไม่จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินต่อเกษตรกร ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ขอทราบว่า 
ธ.ก.ส. มีโครงการเหล่านี้หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการประกันช่วยเหลืออ้อย ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ได้เตรียมการประชุมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 

นี้ หากได้รับรายชื่อเกษตรกรแล้ว สามารถที่จะโอนเงินจ านวน ๑๗๕ ล้านบาทที่จะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
๑๕๐,๐๐๐ ราย ได้ในครั้งเดียว  

- เรื่องการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ เพ่ือเกษตรกรและสถาบันการเกษตร ว่าสามารถช่วยเหลือ 
ได้กี่ครัวเรือน ขอเรียนว่า เป็นโครงการที่ได้ด าเนินการมาแล้ว งบประมาณที่ขอมาเป็นการขอรับคืนในส่วนที่  
ธ.ก.ส. ได้ส ารองไปก่อน และขอท ารายละเอียดเป็นเอกสารส่ง 

- โครงการประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการมันส าปะหลัง ในรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ  
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ส ารองออกไปก่อน 
และได้มีต้นทุน จึงขอรับงบประมาณในครั้ง ทั้งนี้ ขอส่งรายละเอียดการวิเคราะห์และมุมมองของผลกระทบ 
ที่เก่ียวกับสินเชื่อเกี่ยวกับข้าวโพดและมันส าปะหลัง  

- เรื่องสาขาในเมืองของ ธ.ก.ส. ที่มีอยู่ในกรุงเทพจ านวนกว่า ๔๐ กว่าแห่ง ขอเรียนว่า เป็นการเปิด
สาขาเพ่ือเป็นการระดมเงินฝากเพ่ือมาช่วยการบริหารสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. หลังจากที่มีการใช้ Mobile 
Banking ได้มีการลดบทบาทของสาขาตัวเมือง แต่ยังคงให้บริการในพ้ืนที่ชนบท เพ่ือดูแลเกษตรกรได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

- โครงการพักช าระหนี้เกษตรกรวงเงินรายย่อยรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเรียนว่า 
การฟ้ืนฟูลูกหนี้เป็นเงื่อนไขว่า ธ.ก.ส. จะต้องเข้าไปดูแลปีละไม่ต่ ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ รายที่ ธ.ก.ส. ต้องเข้าไป
ฟ้ืนฟู รวม ๓ ปี เป้าหมายอยู่ที่ ๙๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งการฟ้ืนฟูประสิทธิภาพมีตัวชีวัด ๒ ประเด็น คือ ลดต้น 
การผลิต และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรได้  

- เรื่องแรงจูงใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขอเรียนว่า สินเชื่อที่ได้อนุมัติ มีสินเชื่อเพ่ือ Smart Farmer 
สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ิมเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ท าเป็นสินเชื่อปกติ 
ไม่ได้ขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาล  

- รายละเอียดผลสัมฤทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพ่ือลดฝุ่น PM 2.5 
เนื่องจาก ธ.ก.ส. ไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการ จะประสานงานน าส่งเป็นเอกสาร  

- เรื่องการช่วยเหลือชาวนาในอนาคต ขอเรียนว่า ปัจจุบันการลดการผลิตก๊าซมีเทนได้ร่วมกันองค์กร
ระหว่างประเทศ GIZ ของเยอรมัน มีการปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นา เพ่ือลดพ้ืนที่ 
ขังของน้ าและลดการปล่อยก๊าซมีแทน 

- รายละเอียดผลสัมฤทธิ์โครงการประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขอน าส่งเป็นเอกสาร 
- การขอรับงบประมาณ ขอเรียน เป็นการขอรับสิ่งที่ได้ส ารองจ่ายเพ่ือชดเชยต้นทุนและสิ่งที่ได้

ด าเนินการไปแล้ว  
- ประเด็นว่าในมิติที่ ทุ ก  ๑ ,๐๐๐ ล้ าน  ที่ ถูกตัดงบประมาณส่ งผลอย่างไร ขอเรียนว่าทุ ก  

๑,๐๐๐ ล้านบาท ธ.ก.ส. จะต้องไปด าเนินการเอง โดยไประดมทุนในตลาดและบริหารกิจการภายใน 
ของธนาคาร ทั้งนี้ เงินในส่วนนี้จะเป็นเงินที่ไปช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือออกสินเชื่อที่ผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ย 
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เพ่ิมการด าเนินงานของธนาคารเพ่ือช่วยเหลือเกษตร แต่ไม่สามารถค านวณได้ว่าจะส่งผลต่อเกษตรกรกี่รา ย 
เพราะเป็นรูปแบบของจ านวนเงินที่ลงไปช่วย  

- Persistent Debt หรือหนี้เรื้อรัง หนี้ที่ไม่สามารถปิดจบได้ของเกษตรกร ขอเรียนว่า ปัจจุบันความ
ท้าทายของ ธ.ก.ส. คือ เรื่องเกษตรกรที่มีอายุสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกษตรกรกลุ่มนี้จะไม่มีเทคโนโลยีใหม่มาช่วย  
ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงและอัตราการผลิตต่ า ส่วนมิติข้อมูล กลุ่มที่อยู่ในกลุ่มฟ้ืนฟู พัฒนาลูกหนี้ พักหนี้  
ขอน าส่งเป็นเอกสาร รวมถึงข้อมูล Persistent Debt จะขอน าส่งเป็นเอกสาร  

- เรื่องรายได้ในปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ที่ลดลง ขอเรียนว่า เกิดจากผลกระทบที่ได้ไปต้องไป 
ระดมทุนและท าโครงการรัฐนอกเหนือจากแผนในปีนั้น ๆ  

- เรื่องเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่มีชื่อ ธ.ก.ส. ติดไปด้วย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่นอกธนาคาร 
เพียงแต่ได้ตั้งอยู่ในที่ท าการของธนาคารหรือบริเวณเดียวกัน ท าให้เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่ง ธ.ก.ส. โดยในส่วนที่
ธ.ก.ส.ด าเนินการได้ คือให้ความรู้แก่เกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์และเข้าไปช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่าง ทั้งนี้ โครงสร้างของฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่มีชื่อธ.ก.ส. เริ่มไม่แข็งแรง เนื่องจากสมาชิก 
เริ่มสูงอายุมากข้ึนและมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินและการจ่ายค่าฌาปนกิจเคราะห์  

- หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ ขอเรียนว่า ก่อนที่กระทรวงการคลังจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  
เข้ามาก ากับดูแล การอนุมัติสินเชื่อมีการใช้เกณฑ์ผ่อนปรน สาขามีอ านาจในการอนุมัติ แต่เมื่อมีการเข้าสู่
มาตรฐาน การวิเคราะห์สินเชื่อตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ ส่งเอกสาร วิเคราะห์ กลั่นกรอง  
มายังส านักงานใหญ่ ซึ่งให้ระบบดิจิทัลในการจัดส่งข้อมูล ส่วนประเด็นที่ว่าหนี้ไม่เกิน ๑ ล้านบาท ขอเรียนว่า 
หนี้ของลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่หนี้ต่อสัญญาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

- เรื่องการเบิกจ่าย OT ให้กับพนักงานธนาคาร ขอเรียนว่า เป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบข้อบังคับ 
ของทางธนาคาร มีทั้งส่วนที่เบิก OT ได้ และส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ 

- ประเด็นมติคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓๘ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ขอน าส่งเป็นเอกสาร 

- การปรับโครงหนี้ของเกษตรกรรายย่อย ขอเรียนว่า การปรับโครงสร้างหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้  
ที่เป็น NPL และก่อนที่เป็น NPL ธ.ก.ส. มีมาตรการหลากหลาย ตั้งแต่การลดดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย
บางส่วน การยืดหนี้  ผู้กู้รายอ่ืนมาช่วย การผ่อนปรนระยะเวลาช าระดอกเบี้ย การยกดอ กเบี้ยเมื่อ 
มีการช าระหนี้ส าเร็จ  

- การน านวัตกรรมมาใช้ด้าน Big DATA ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ได้น า Data Analytic โดยการน า
โครงการจากภ าครั ฐ เช่ น การพั กช าระหนี้ เกษตรกรรายย่ อย  มี เกษตรกรทั้ งสิ น  ๒ .๔  ล้ านคน  
ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ธ.ก.ส. ได้น าเทคโนโลยีและข้อมูลน ามาใช้ให้เกษตรกรสามารถเข้าโครงการพักช าระหนี้
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น  

- เรื่องมาตรการป้องกันภัยทางไซเบอร์ ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ได้ด าเนินการตามมาตรการาสากล  
และมีการทดสอบเป็นระยะตามเกณฑ์บริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์  

- โครงการจ าน าผลผลิตการเกษตรเงินทุนที่คลังจัดหาให้ ขอเรียนว่า ปี ๒๕๖๗ และ ปี ๒๕๖๘ ธ.ก.ส. 
ด าเนินการอยู่โครงการเดียวคือสินเชื่อชะลอข้าวและรวบรวมข้าว ซึ่งเรื่องจ าน าผลผลิตทางการเกษตร  
ไม่ได้ด าเนินการ  

- โครงการประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด าเนินการเมื่อปี ๒๕๖๖ รายละเอียดโครงการขอน าส่ง 
เป็นเอกสาร  
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- เรื่องเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ได้มีการให้ความรู้กับผู้บริหารของฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในด าเนินการและให้ความรู้แก่เกษตรที่เป็นลูกค้า ในส่วนที่เป็นเงินฝากหรือประกันที่เกษตรกร
สามารถใช้ร่วมได้ เมื่อสมาชิกมีอัตราอายุสูงขึ้น อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น จึงอาจเกิดกรณีเงินที่มีร่วมกัน  
ไม่พอด าเนินการได ้ 

- นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายที่จะฟ้องเกษตรกร สิ่งที่ด าเนินการ
คือต้องให้เป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่พบว่ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตรแนะน าให้ไม่ต้องจ่ายเงิน
ให้กับ ธ.ก.ส. แต่ให้ไปเป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรและพัฒนาการเกษตร และกองทุนจะจ่ายแทนทั้งหมด 
ส่งผลให้ลูกหนี้ที่มีความสามารถช าระหนี้เข้าใจผิดไม่ช าระเงินให้กับ ธ.ก.ส.  

- เรื่องการสนับสนุนเกษตรกรให้ไม่มีการเผา ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเรื่องสหกรณ์การเกษตร 
ชุมชน ให้สินเชื่อในการซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ และให้สมาชิกสามารถไปใช้ได้ ซึ่งอยู่ในวงแคบ แต่ขอน าเรียน
ว่าเมื่อซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ จึงมีมูลค่าสูงและไม่ได้เหมาะกับแปลงของเกษตรกรที่บางแห่งมีพ้ืนที่แตกต่าง
กันไป 

- โครงการที่ขอเสนองบประมาณในปี ๒๕๖๙ ขอเรียนว่า ทั้งหมดเป็นโครงการที่ด าเนินงานไปแล้ว
โดยกระทรวงอ่ืน แต่ใช้ ธ.ก.ส. เป็นเครื่องมือในการส ารองจ่าย แต่เรื่องสนับสนุนความรู้ให้กับเกษตรกร  
ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ได้ท าเป็นปกติโดยใช้งบประมาณของ ธ.ก.ส. เองจึงไม่ได้อยู่ในเล่มค าของบประมาณในครั้งนี้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ธนาคารของรัฐที่ต้องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

หรือเพ่ิมความยืดหยุ่นในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ในอนาคต 

- ธนาคารของรัฐควรมีการปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และเกษตรกรในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของธนาคารของรัฐ  
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

- หน่วยงานควรก าหนดประกันราคาข้าวโพดประมาณ ๗ บาทเศษในความชื้นร้อยละ ๓๐ เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาเรื่องราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาต่ า และผลกระทบที่จะมีการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากสหรัฐอเมริกา  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กมาก (Micro) และขนาด

กลาง (SME) และข้อมูลการรวบรวมและจ าแนกปัญหาของการเข้าแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ 
๒. ขอรายละเอียดการวิเคราะห์โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวบมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิม  

และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ว่าหน่วยงานมีการวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะตลาดจีน และมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร 

- นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ ธ.ก.ส. และการพักช าระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย  
๒. ขอรายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
๓. ขอรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดสดเพ่ือลดฝุ่น PM๒.๕ ว่ามีผลสัมฤทธิ์

และการด าเนินงาน 
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- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการจัดท าโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – พ.ศ. ๒๕๖๙  

- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดในกรณีที่ ธ.ก.ส. ถูกตัดเงินชดเชยทุก ๑,๐๐๐ ล้านบาท การตัดดังกล่าวส่งผลต่อ

ต้นทุนการเงินและโอกาสในการให้บริการแก่เกษตรกรอย่างไร 
๒ ขอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขหนี้เรื้อรังของลูกค้าอยู่ในโครงการพักช าระหนี้ รวมถึงกลุ่มที่

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้หรือไม ่
๓. กรณีการด าเนินโครงการพักช าระหนี้เกษตรกรในปัจจุบัน ขอรายละเอียดข้อมูลตัวเลขกลุ่มฟ้ืนฟู

และได้รับการพัฒนา กลุ่มที่พักช าระหนี้แต่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา กลุ่มที่ไม่ได้พักมีสถานะทางการเงิน
อย่างไร (ยอดหนี้เกินก าหนดและกลุ่มที่เข้มแข็ง) 

๔. ขอรายละเอียดข้อมูลการจ าแนกหนี้เสียและหนี้เรื้อรังตามช่วงอายุ  
- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอทราบความเห็นว่ามติคณะกรรมาธิการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้ งที่  ๓๘ เมื่อวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ของรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ไปยังงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพ่ือเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ (New lending)  
ในแต่ละปี  ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มี โครงการใดบ้าง (แบ่ งประเภทตามที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ก ารกู้  
คุณสมบัติผู้กู)้ สถานะคุณภาพหนี้ต่อเนื่องจากท่ีได้อนุมัติ  

- นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดความคืบหน้าโครงการจ าน าผลิตการเกษตร ทั้งส่วนที่เป็นเงินทุนของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส่วนที่กระทรวงการคลังจัดหาว่าในแต่ละปีได้ด าเนินโครงการ
ใดไปบ้าง 

๒. ขอทราบรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และรายละ เอียดว่า
ประกันส่วนใดหรือประเภทใดบ้างท่ีจะชดเชยกับเกษตร 

 
ธนาคารออมสิน      ๑,๕๑๗,๖๗๗,๙๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของธนาคารออมสินในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าธนาคารออมสินมีแนวทางหรือมาตรการใดที่จะเพ่ิมโอกาสให้พ่ีน้องเกษตรกรสามารถ

เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในลักษณะเดียวกับ ธ.ก.ส. หรือไม่ อย่างไร 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการประเมินผลกระทบของโครงการต่าง ๆ ที่ธนาคารของรัฐด าเนินการ

ในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดปัญหาที่เกิดข้ึน 
- กรณีการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กมาก (Micro) และขนาดกลาง (SME) 

ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีปัญหาในการเข้าแหล่งเงินทุน ขอทราบว่าหน่วยงานได้
มีการรวบรวมและจ าแนกปัญหาของการเข้าแหล่งเงินทุนหรือไม่ อย่างไร 
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- กรณีโครงการเสริมสร้างสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ไนท์ไทยแลนด์ มูลค่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท  
มีผลการด าเนินงานอย่างไรบ้าง เช่น จ านวนเงินปล่อยสินเชื่อ ยอดสินเชื่อต่อราย และสถานะของหนี้เสีย  
ในปัจจุบัน 

- ขอสอบถามว่ามติคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ไปยังงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพ่ือเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง  
ในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

- กรณีโครงการสินเชื่อผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งได้รับเงินจัดสรรเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท  
และได้อนุมัติสินเชื่อไปจ านวน ๒๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ส าหรับผู้ประกอบ ๒๗ ราย ขอสอบว่ายอดเงิน 
๒๕ ,๐๐๐ ล้านบาทอนุมัติให้กับผู้ประกอบการยางพารา ๒๗ รายว่ามีหลักเกณฑ์การอนุมัติอย่างไร 
และผู้ประกอบการขอสินเชื่อมากกว่า ๒๗ รายหรือไม่  และได้มีการประมวลการด าเนินงานของ 
แตล่ะหน่วยงานที่รับเงินจัดสรรไปหรือไม่  

- โครงการสิน เชื่ อดอกเบี้ ยต่ า Soft Loan Non-Banks มีงบประมาณ  ๑๐ ,๐๐๐ ล้ านบาท  
แต่มีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติได้รับการจัดสรร ๒ ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
(Non-Bank) อยากสอบว่าอยากทราบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจทั้งสองรายได้ที่ได้การจัดสรรและมีขอเพียง 
สองรายใช่หรือไม่  

- ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ คือประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน  
ทุกอย่างเป็นธรรม ขอทราบเหตุใดค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๙ ลดลงจากปี ๒๕๖๘ และขอสอบว่าอัตราดอกเบี้ย
ที่ก าหนดเป็นธรรมหรือไม ่

- กรณีที่ธนาคารออมสินมีเงินส่งคลังซึ่งสูงสุดเป็นอันดับสาม แต่มีข้อกังวลว่าจะเป็นไปตามภารกิจ  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือไม่ จึงขอสอบถามว่าอัตราดอกเบี้ยที่ให้ทุกกลุ่ม  
เป็นธรรมเพียงพอหรือไม่  

- งบพัฒนาระบบ Mobile Banking และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล ซึ่งมีผู้ใช้งานแจ้งปัญหาการ 
ไม่เสถียร มีล่มของระบบหลายครั้ง ขอสอบถามว่าธนาคารมีแผนยกระดับระบบส ารอง ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
และระบบป้องกันการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์อย่างไร และจะเปิดเผยระดับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัย ISO 27001 ต่อระบบสาธารณะหรือไม ่

- มาตรการ Soft Loan หนึ่งแสนล้าน ที่ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ซึ่งได้มีการอนุมัติเงินกู้ไปจ านวน 
๘๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ขอทราบเหตุที่ท าให้ไม่สามารถอนุมัติปล่อยเงินกู้ได้ตามจ านวนที่ของบประมาณ  
และขอสอบถามว่า มาตรการ Soft Loan หนึ่งแสนล้าน ต่างจากเง่ือนไขเดิมอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ในแต่ละปี ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มีโครงการใดบ้าง 
แบ่งประเภทตามที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์การกู้ คุณสมบัติผู้กู้ สถานะคุณภาพหนี้ต่อเนื่องจากที่ได้อนุมัติ  
และขอรายละเอียดส่งเป็นเอกสาร 

- โครงการที่ส่งเสริมการออมส าหรับเด็กกับทางโรงเรียน เห็นว่านอกจากส่งเสริมการออกส าหรับเด็ก
ในโรงเรียนมัธยม อาจเริ่มส่งเสริมตั้งแต่โรงเรียนประถมเพ่ือเป็นสร้างนิสัยการออมตั้งแต่เด็ก  

- นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร กรณี ที่ เป็นสมาชิกกองทุน ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรก ร  
เหตุใดทางธนาคารจึงไม่สนับสนุนให้เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรและพัฒนาเกษตรกร ขอให้ธนาคาร 
ให้ความรู้กับเกษตรเรื่องกองทุนฟ้ืนฟูการเกษตร เพ่ือแบ่งเบาภาระ 
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- ปัญหาคนไทยที่มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ ขอทราบว่าท่านเป้าหมายหรือวิธีการหรือไม่ที่สามารถ
ปล่อยกู้ให้กับคนไปกู้หนี้นอกระบบได้หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นสินเชื่อแหล่งเงินทุนขอพ่อค้าแม่ค้า ขอเรียนว่า ออมสินเป็นธนาคารเพ่ือสังคม กลุ่มลูกค้า 

ที่ธนาคารออมสินดูแลคือกลุ่มลูกค้าฐานราก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งโดยปกติจะไม่ปล่อยเงินกู้ให้  
แต่สิ่งที่ธนาคารออมสินได้ท าต่อเนื่องคือการลดเกณฑ์ในการอนุมัติซึ่งไม่มีหลักประกัน แต่ให้วงเงินสินเชื่อไม่สูง 
วงเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นรับความเสี่ยงสูง แต่น าก าไรจากธุรกิจพาณิชย์มาช่วยเหลือ
คนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ โดยปีนี้ได้ท าโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสินเชื่อสร้างเครดิต 
เป็นการสร้างเครดิตให้กลุ่มที่ยังไม่มีเครดิต เช่น พ่อค้าแม่ค้า  

- ก รณี สิ น เชื่ อ  IGNITE THAILAND เป็ น สิ น เชื่ อ ธน าค ารออม สิ น ร่ ว ม กั บ รั ฐบ าล  ว ง เงิ น  
๕,๐๐๐ ล้านบาท ได้ด าเนินการกลางปี ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มท่องเที่ยว การแพทย์ และอาหาร  
ซึ่งตอนนี้ได้ปล่อยสินเชื่อจ านวน ๔,๙๘๐ ล้านบาท เป็นการด าเนินการตามภารกิจจ านวน ๒,๐๐๐ กว่าราย  
มี NPL อยู่ที่ร้อยละ ๑.๙ ล้านบาท ซึ่งไม่ได้สูงมากนัก  

- เรื่องโครงการสิน เชื่ อผู้ ป ระกอบการผลิตภัณฑ์ ยางพารา ขอเรียนว่ า ธนาคารออมสิน  
ได้ตั้งงบประมาณแทนการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ย าง 
โดยการมีการยางแห่งประเทศไทยไปตรวจและมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้ตั้งงบประมาณ  
ธนาคารออมสินไม่ได้เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ แต่เป็นสินเชื่อที่อยู่กับธนาคารพาณิชย์แต่มีข้อก าหนดให้ใช้ยาง เพ่ิม 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะชดเชยให้กับธนาคารพาณิชย์ ส่วนวงเงินจ านวน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท  
เป็นยอดสินเชื่อ ไม่ได้เป็นวงเงินที่ขออนุมัติ  

- สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า Soft Loan Non-Banks เป็นโครงการกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ท าภายใต้โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” แต่เมื่อได้ด าเนินกับธนาคารพาณิชย์ กลุ่ม Non - Bank ขอเข้าร่วม
โครงการ ซึ่ งเป็นการเจรจาระหว่าง ธนาคารพาณิชย์ Non – Bank กระทรวงการคลัง และธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ขอให้ธนาคารออมสินช่วยท าโครงการคุณสู้เราช่วย โดยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 

- เรื่องผลสัมฤทธิ์จากงบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท เกี่ยวข้องกับจ านวนคนที่ธนาคารออมสินเข้าไป
ช่วยเหลือ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ รายอย่างไร ขอเรียนว่า จ านวนนี้ไม่ใช่ยอดสินเชื่อ ในส่วนนี้คือเงินชดเชย NPL 
ที่เกิดจากโครงการ ส่วนประเด็นที่ปี ๒๕๖๘ มีงบชดเชย ๑,๒๐๐ ล้านบาท แต่ได้ไปปล่อยสินเชื่อไปจ านวน 
๑.๙ ล้านคน ขอเรียนว่าเป็นโครงการปล่อยเงินกู้จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ล้านคน ซึ่งมีค่าใช้จริง
จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท แต่ตั้งงบชดเชยมาเรื่อย ๆ และเหลือจริง ๆ ปีนี้อยู่ที่ ๑,๒๐๐ ล้านบาท  

- ระบบแพลตฟอร์ม MyMo ขอเรียนว่า ปัจจุบัน MyMo  มีผู้ ใช้งาน ๑๖ ล้าน ขอยอมรับว่า 
ช่วงที่มีการเปลี่ยนระบบในปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ มีปัญหาข้อติดขัดพอสมควร แต่ในปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘  
เรื่องการล่มของระบบมีน้อยลง ซึ่ งในปี ๒๕๖๘ มีระบบติดขัดไปเพียงสามครั้ง ซึ่ งอยู่ภายใต้เกณฑ์ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเรื่อง CIBER Security อยู่ เกณฑ์ที่ค่อนข้างดี และยังมีแผนที่จะยก 
ขีดความสามารถไว้เช่นกัน 

- สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า Soft Loan หนึ่งแสนล้านบาท ขอเรียน เมื่อปีที่ผ่านมาออก Soft Loan  
หนึ่งแสนล้านให้ SME กู้รายละไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท ออกในช่วงเวลากลางปี เวลาเบิก ๑๘ เดือน อนุมัติเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงธันวาคม ๒๕๖๘ โดยให้กู้ เงินได้ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ โดยนี้ ได้มีการอนุมัติ 
และเบิกไปแล้ว เป็นจ านวน ๘๓,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น สาเหตุที่ท ายังไม่ครบก าหนดเป้าหนึ่งแสนล้าน  
เพราะยังไม่ครบก าหนดระยะเวลา  
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- ส่วน Soft Loan ตัวที่สองที่พยายามด าเนิน ที่จะได้ด าเนินการอยู่ เพ่ือประคับครองเศรษฐกิจ 
และบรรเทาผลกระทบให้กับ ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่  ผู้ ส่ งออก supply chain ของผู้ส่ งออก และ SME  
ที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยว โดยได้น าเสนอโครงการไปที่
กระทรวงการคลัง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เพ่ือบรรเทาภาระให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ ากว่าเดิม  

โดยธนาคารออมสิน ได้ปล่อย Soft Loan ร้อยละ ๐.๑ ให้กับธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยต่อ ไม่เกิน 
ร้อยละ ๓.๕ ซึ่ง Soft Loan ทั้งสองโครงการ มีต้นทุนปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท และไม่ได้เงินชดเชย ซึ่งเป็นผล
จากนโยบายของรัฐบาลไม่ให้ธนาคารเอาก าไรสูงสุด แต่น าก าไรมาช่วยประชาชน  

- ในภาพรวมของธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานราก และ SME รายเล็ก แต่น าลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
ฐานใหญ่มาช่วยมาธุรกิจอ่ืน เพ่ือให้มีก าไรมาชดเชย NPL ภาพรวมอยู่ที่ ๓.๓  ทั้งนี้ รายละเอียดสินเชื่อ 
ที่อนุมัติใหม่ (New lending) ในแต่ละปี ๓ ปีล่าสุด ขอน าส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีธนาคารโรงเรียน แผนงานขยายการด าเนินงานไปถึงระดับโรงเรียนประถม ปัจจุบัน  
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑,๓๐๐ กว่าแห่ง ประกอบด้วยสมาชิก ๒ ล้านคน Digital Score Bank  
ท าให้กระบวนการจัดการบริหารจัดการดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของ Social Project พยายามขยายไปโรงเรียน
ขนาดเล็กมากขึ้น โรงเรียนต้องมีความพร้อมการด าเนินงานมีต้นทุนสูง Transaction Opportung Spence 
และรายได้ไม่ได้มีจ านวนมาก จัดท าแอพพลิเคชั่น ชื่อมายโม้จูเนียร์ส าหรับอายุ ๑๒ ขึ้นไปใช้ เพ่ือให้ส่งเสริม
การออม ส าหรับใช้ซื้ออาหารซื้ออะไรเฉพาะในโรงเรียน ส่วนรีไทร์ รีไทร์เมนเซฟวิ่ง ส าหรับภาวะเศรษฐกิจ 
ที่มีปัญหาพอสมควร เพราะต้องเป็นการส่งเสริมการออมระยะยาวบางช่วงที่ตลาดเงินมันมีช่องว่าง เช่น 
สามารถไปซื้อพันธบัตรหรือคอเบสบอลขนาดใหญ่ที่มีเครดิตสูงได้ ๑๐ ปี น าออกมาเป็นดอกเบี้ยให้กับ
ประชาชน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ธนาคารของรัฐที่ต้องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

หรือเพ่ิมความยืดหยุ่นในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ในอนาคต 

- หน่วยงานควรส่งเสริมโครงการที่ส่งเสริมการออมส าหรับเด็กกับทางโรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนประถม
เพ่ือเป็นสร้างนิสัยการออมตั้งแต่เด็ก  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดเล็กมาก (Micro) และขนาดกลาง (SME) และข้อมูลการรวบรวมและจ าแนกปัญหาของการเข้าแหล่ง
เงินทุนของผู้ประกอบการ 

- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอทราบความเห็นว่ามติคณะกรรมาธิการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้ งที่  ๓๘ เมื่อวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ของรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ไปยังงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพ่ือเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

- วรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ (New lending)  
ในแต่ละปี  ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มี โครงการใดบ้าง (แบ่ งประเภทตามที่ จัดเก็บ วัตถุประสงค์การกู้  
คุณสมบัติผู้กู)้ สถานะคุณภาพหนี้ต่อเนื่องจากท่ีได้อนุมัติ 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  ๘,๘๓๔,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ าประกันในโครงการ ไนท์ไทยแลนด์  

ล่าสุด มีข้อมูลผลการด าเนินงานเบื้องต้น เช่น จ านวนราย ยอดสินเชื่อต่อราย และมีแนวโน้มหรือแววของหนี้
เสียปรากฏหรือไม่ อย่างไร  

- กรณีการจัดตั้ งหน่วยงาน THACCA  ซึ่ งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ บสย. แต่มีความแตกต่าง 
ในกระบวนการ เช่น การให้ประชาชนหรือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถขอซื้อหลักประกัน 
ได้โดยตรง และประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ขอทราบว่ามุมมองของหน่วยงานมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
การจัดตั้งหน่วยงานนี้ และในทางกฎหมายภารกิจดังกล่าวสามารถด าเนินการโดย บสย. และไม่ต้องจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร 

- ขอสอบถามว่ามติคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ไปยังงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพ่ือเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง  
ในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

- กรณีการค้ าประกันให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือเป็นสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบรายย่อย 
ที่ไม่มีสินทรัพย์ในการกู้ยืมเงิน แต่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ที่มาใช้บริการ ขอให้ชี้แจงและมีมาตรการใด  
ที่จะปรับลดค่าธรรมเนียมลงได้หรือไม่  

- แผนการใช้เทคโนโลยี AI และการใช้ Credit Scrolling ในปี ๒๕๖๙ เพ่ือคัดกรองผู้ประกอบการ 
SME ที่เหมาะสมต่อการค้ าประกัน สอบถามว่าเมื่อระบบจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากธนาคารหลายแห่ง  
จะมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบอย่างไร และสามารถเปิดเผยผลการตรวจสอบระบบ 
Sandbox หรือความแม่นย าของ AI ได้หรือไม่  

- ขอทราบถึงการด าเนินการมาตรการ “กระบะพ่ี มีคลังค้ า” โครงการค้ าประกันสินเชื่อเช่าซื้อ  
บสย. SMEs PICK - UP ว่าเป็นอย่างไร  

- ขอข้อมูลสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ในแต่ละปี ขอข้อมูล ๖ ปีล่าสุด ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โครงการใดบ้าง  
ทั้งที่ ได้รับเงินจากรัฐและที่ได้ด าเนินการเอง โดยแบ่งประเภทตามที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ  
วงเงิน สถานะคุณภาพหนี้ต่อเนื่องจากท่ีได้อนุมัติ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ภาพรวมโครงการค้ าประกันสินเชื่อของ บยส. เป็นในลักษณะ Portfolio ปี่ผ่านมา บยส.  

ได้ค้ าประกันเป็นจ านวนเงิน ๕๓,๐๐๐ ล้านบาท แหล่งเงินที่ บสย. จ่ายเคลมและแบ่งความเสี่ยงกับธนาคาร
พาณิชย์ ในจ านวนเงิน ๕๓,๐๐๐ ล้าน ได้แบ่งเป็น ๗๐ กับ ๓๐ โดยให้ธนาคารพาณิชย์รับไปร้อยละ ๗๐  
และ บสย. รับร้อยละ ๓๐ ส่วนมาตรการแก้หนี้ บยส. ให้ลูกหนี้เข้ามาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” เพ่ือให้ลูกหนี้
อยู่รอด อยู่ได้ ดังนั้น มาตรการแก้หนี้ คือท าอย่างไรให้ลูกหนี้จ่ายเคลมคืนเงินมา เพ่ือให้บสย. เหลือเงินไปค้ า
ประกันให้ลูกหนี้คนอ่ืนต่อ  

 
 
 



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๒๘ 
 

- เรื่องการขาดหลักประกัน ขอเรียนว่า การค้ าประกันของ บสย.ร้อยละ ๘๐ เป็นส่วนของธนาคาร
พาณิชย์ และร้อยละ ๒๐ เป็นส่วนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เนื่ องจากธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ 
จะไม่มีมาตรการช่วย SME ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ส่วนธนาคารของรัฐที่มีมาตรการช่วยเหลือ
ค่อนข้างมาก ดังนั้น บสย. จะค้ าประกันในส่วนของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างมาก 

- ข้อมูล Pain Point ของ SME ขอเรียนว่า บสย. มีศูนย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้ านทางการเงิน  
ให้ค าปรึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเด็นคือ ปัญหาเรื่องการเงินและไม่ใช่เรื่องการเงิน ปัญหาการเงิน เช่น  
การขอสินเชื่อ รายละเอียดข้อมูลขอส่งเป็นเอกสาร  

- ส าหรับโครงการ Midnight Thailand ปัจจุบันไม่มีหนี้ เสีย กลไกในการจัดเก็บเป็นไปตามที่ 
เรียนในภาพรวมเบื้องต้น  

- สัดส่วนการค้ าประกันของ SME กับ Micro SME ขอน าส่งเป็นเอกสาร 
- มาตรการแก้หนี้ของ บสย. ขอเรียนว่า กรณีกลไกการค้ าประกัน จ านวนเงินที่ บสย. จ่ายให้กับ  

การค้ าประกัน เกิดจากแหล่งเงิน ๒ ส่วน ส่วนแรก SME ที่อยู่ในพอร์ตจ่ายมา และอีกส่วน คือ ส่วนของเงิน
ชดเชย กรณียอดเงินค้ าประกันจ านวน ๑๐๐ บาท บสย. จ่ายให้สถาบันการเงิน ๑๐๐ บาท บสย. ได้ท าส ารอง
การเงินไว้ร้อยละ ๑๐๐ แล้ว ดังนั้น บสย. จึงไม่มีภาระทางการเงิน ส่วนตัวเลขลูกหนี้ที่สถานะมีปัญหากับ
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ ไม่สามารถช าระคืนได้ (NPL) แต่ยังไม่ได้ถูกส่งมาเคลม 
รายละเอียดตัวเลขขอส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 

- โครงการการค้ าประกันเครดิตแห่งชาติ (NaCGA) ขอเรียนว่า NaCGA จะแตกต่างจาก บสย.  
อันดับแรก คือ แหล่งเงิน แหล่งเงินของ บสย. มาจาก ๒ ส่วน มาจาก SME ที่อยู่ในพอร์ตและงบประมาณ
ชดเชยของภาครัฐ แต่ NaCGA แหล่งเงินแบ่งมาจาก loan ที่สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ อยู่ที่ร้อยละ  
๐.๑ - ๐.๓ จาก loan ทั้งระบบ น ามาเก็บในรูปแบบของเงินกองทุน ข้อแตกต่างที่สอง คือ บสย. เป็นการค้ า
ประกันรายใบ แต่เคลมนับรวมเป็นรายพอร์ต แต่การค้ าประกันและการจ่ายเคลมของ NaCGA เป็นการค้ า
ประกันรายใบจ่ายรายใบ หากมีการค้ าประกัน ๑๐ ล้านบาท เป็นหนี้เสียในปีที่สองหรือปีที่สามจะจ่ายทั้งหมด 
๑๐ ล้านบาท  

- การเตรียมการของ บสย. ขอเรียนว่า ปัจจุบัน บสย. ได้ยกระดับองค์กรแบ่ง ๔ มิติ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง อันแรกคือยกระดับตัวผลิตภัณฑ์ค้ าประกันสินเชื่อ น า DATA มาใช้ในการปรับข้อมูลให้เป็น 
Scrolling โดยเกิดค่าธรรมเนียมตามความเสี่ยง ไม่ได้เป็นก าหนดให้เป็นร้อยละ ๑.๕ ตลอดสิบปี เพ่ือสะท้อน
ความเสี่ยงของลูกค้า อันดับที่สองคือการน า DATA มาใช้ท า Scrolling อันดับที่สามคือการบริหาร 
จดท า DATA ไม่เป็น Fix Data อันดับที่สุดท้ายคือ การเป็นกลไกการค้ าประกันเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Eco 
System ทางด้านการเงิน 

- ค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน ร้อยละ ๑.๕ ขอเรียนว่า โดยภาพรวมของการค้ าประกัน ใน  
๒ - ๓ ปีแรก SME ยังไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค้ าประกัน แต่รัฐได้ออกให้ การค้ าประกันโดยใช้กลไกค้ า
ประกันเป็นการลด Credit Cost ของผู้กู้ หากกู้จ านวน ๑ ล้านบาท สถาบันการเงินอาจขอหลักประกัน 
ที่ เป็นเงินสด ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท หากมีเงินสด ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท และใช้หนังสือค้ าประกันของ บสย.  
จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งใน ๒ - ๓ ปีแรกจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม จึงเป็นการลด Credit Cost  
ให้กับผู้กู้ ในกรณีที่เป็นหนี้เสียก็เปิดโอกาสสถาบันการเงินน ามาเคลมกับ บสย. และเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ 
กลับไปเป็นลูกหนี้ปกติได้ 

- ปัจจุบัน บสย. พยามยามยกมาตรฐานระบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับ ISO และมีการทดสอบทุกปี 
ส่วนการเชื่อมโยงข้อมูล DATA จากภายนอกสู่ภายในต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA  
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- ผลการด าเนินการตามมาตรการ “กระบะพ่ี มีคลังค้ า” โครงการค้ าประกันสินเชื่อเช่าซื้อ  
“บสย. SMEs PICK-UP) โดยบริการ “กระบีพ่ี มีคลัง” ในช่วงเวลาสองเดือนครึ่ง มี SME ที่เข้าถึงรถกระบะ
จ านวน ๓๐๐ คัน ขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- กรณีกลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม SME ที่มีรายได้ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือมีลูกจ้างไม่เกิน  
๒๐๐ คน หรือมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ๒๐๐ ล้านบาท เป็นกลุ่มที่เปิดกว้างให้กับ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้ 
แต่หลักส าคัญกลุ่มเป้าหมายของ SME Bank ที่ให้ลูกค้าอยู่ในปัจจุบันจะเป็นรายเล็ก ส่วนใหญ่ รายละไม่เกิน 
๕ ล้านบาท และลูกค้าที่อยู่ในพอร์ตเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างละร้อยละ ๕๐ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสัดส่วนลูกค้ารายใหม่และรายเดิม รวมถึงสัดส่วน  

ไมโคร (micro) และ นอนไมโคร (non-micro) และจ านวนเงิน 
๒. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนของ บสย. ขณะนี้ได้แก้ไขสะสมประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย  

มีความเชื่อมโยงกับงบประมาณในปีใด และต้นทุนในการด าเนินงานต่อรายอยู่ที่ประมาณเท่าใด  
- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอทราบความเห็นว่ามติคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๗ ที่เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของรัฐวิสาหกิจ 
๕ แห่ง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ไปยังงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพื่อเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดข้อมูลการด าเนินการมาตรการ “กระบะพ่ี มีคลังค้ า” โครงการค้ าประกันสินเชื่อ

เช่าซื้อ “บสย. SMEs PICK-UP)  
๒. ขอทราบรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ในแต่ละปี ขอข้อมูล ๖ ปีล่าสุด ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 

โครงการใดบ้าง ทั้งที่ได้รับเงินจากรัฐและที่ได้ด าเนินการเอง (แบ่งประเภทตามที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ 
คุณสมบัติ วงเงิน) สถานะคุณภาพหนี้ต่อเนื่องจากท่ีได้อนุมัติ 

 
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ๙,๒๐๐,๒๕๑,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบความคืบหน้าการเจรจาการทูตจากการประชุม แม่น้ า ประเทศท่ีติดกับแม่น้ าโขง แก้ปัญหา

สารพิษปนเปื้อนในแม่น้ ากก จังหวัดเชียงราย อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ เรื่องของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบาย

ซอฟพาวเวอร์ มีค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลไทยประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนหรือไม่ และสนับสนุนเทศกาลเดิม หรือเป็นการโปรโมทเทศกาลที่เกิดข้ึนมาใหม่ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานเอกอัครราชทูต อาคารท าเนียบ 
ณ กรุงจาการ์ตา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าส ารอง งบประมาณ จ านวน ๒๓ ล้านบาท  
ต่อกรณกีารย้ายเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเชีย อย่างไร  
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- ขอทราบแนวทางการ แก้ปัญหาทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างประเทศไทย 
และประเทศกัมพูชาอย่างไร กับงบประมาณ จ านวน ๑๖๕ ล้านบาท ในการยกระดับบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก 

- ขอทราบแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดที่ท าให้สถานะและเกียรติภูมิของประเทศไทยในประชาคม 
โลกดีขึ้น คืออันดับและคะแนนที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศใดบ้าง ค่าใช้จ่าย
แต่ละองค์การ รวมไปถึงแผนงานข้าร่วมองค์การระหว่างประเทศเพ่ิมเติม เช่น กระบวนการในการเข้าไป
สมาชิกโออีซีดี รวมถึงมีการขยับเข้าไปใกล้ชิดกับกลุ่ม BRIC มากขึ้น 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละอองหรือหมอกควันจากประเทศเพ่ือนบ้านหรือ ปัญหาเรื่อง 
Call Center แนวทางบูรณาการร่วมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกลอาเซียนแก้ปัญหา 
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดค่าเช่าที่ท าการสถานเอกเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในปี ๒๕๖๘  
และปี ๒๕๖๙ งบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก ๕๐ แห่ง เป็น ๕๕ แห่ง งบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก ๒๓๔ ล้านบาท  
เป็น ๒๖๗ ล้านบาท เพราะสาเหตุใด แต่เมื่อพิจารณาเอกสารประกอบค าของบประมาณ ปี ๒๕๖๙  
พบว่างบประมาณเพ่ิมขึ้นไปเป็น ๓๒๐ ล้านบาท ในขณะที่ค่าควบคุมงานเพ่ิมขึ้น จ านวน ๒๐ ล้านบาท  
ในปี ๒๕๖๘ เป็น ๒๔  ล้านบาท ขอทราบว่าเหตุใดท าให้งบประมาณทั้งหมดถูกค านวณปรับสูงขึ้น  
เพราะเหตุใด 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณา
การจะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสถานทูต และกงสุล พบว่า งบประมาณค่าครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ิมสูงขึ้น  
จากปี ๒๕๖๘ ถึง ๒๕๖๙ จ านวน ๒ เท่า จาก ๑๕ ล้านบาท เป็น ๓๓ ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่งเพ่ิมขึ้นประมาณ ๒ เท่าเช่นกัน จากจ านวน ๗๙ ล้านบาท เป็นเงินจ านวน ๑๔๘ ล้านบาท  
เพาะเหตุใด และรายการใดบ้างที่งบประมาณเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการก าหนดค านิยามของค าว่า Soft Power ของการด าเนินงานกระทรวง 
การต่างประเทศ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด า เนินโครงการเทศกาลไทยในต่างประเทศจ านวน  
๗๐ ล้านบาท กับค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความนิยมอาหารไทย  
ในต่างประเทศ จ านวน ๑๓.๕ ล้านบาท ภายใต้แผนงาน Soft Power ของกระทรวงการต่างประเทศ  
แตกต่างกันอย่างไร ซ้ าซ้อนหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณจ านวนเท่าใด 
เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ลงทะเบียนจากการเลือกตั้งล่าสุดประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๙๙,๐๐๐ คน ขอทราบว่า จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต่างประเทศเท่าใด สัดส่วนของคน
ที่มาใช้สิทธิต่อสัดส่วนของคนไม่มีสิทธิ์ ร้อยละเท่าใด ของแต่ละประเทศ 

- ขอทราบรายละเอียดวีซ่า Restriction ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีผลกระทบจากการส่งกลับ 
ชาวอุยกูร์ ด าเนินการจ ากัดวีซ่า Restriction ของเจ้าหน้าที่ประเทศไทยในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือไม่  

- ขอทราบการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการท าสงครามทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ท าให้
สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการท างานของกระทรวงต่างประเทศ  
หรือ ไม่ ต่อการรักษาผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณการการตั้งงบทีมไทยแลนด์ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท อย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัย กลุ่มต่าง  ๆ  
ในเมียนมาร์ วงเงินงบประมาณ ๑.๒๗ ล้านบาท อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการหลังค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการสร้างความเข้าใจกับประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ของไทย และผลการเบิกจ่าย อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่าย (CF) ในกรณีเป็นภารกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 

ด้านการต่างประเทศ (งบกลาง) ของกระทรวงการต่างประเทศ วงเงิน ๙๐ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย 
อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการยกระดับบทบาทและสาธารณภัยในประชาคมโลกมีการจัดกิจกรรม
ฉลองความสัมพันธ์ ๕๐ ปี ไทย-จีน แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และแผนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 
ที่รักษาความผันประโยชน์ทางด้านความมั่นคง อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์ Soft Power จ านวน ๑๑ สาขาของกระทรวง 
การต่างประเทศ 

- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่าง 
ประเทศอิหร่านกับประเทศอิสราเอล 

- ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานท างานในประเทศมาเลเชีย ประเทศอินโดนิเชีย  
 ไม่มีใบอนุญาตท างาน (Work Permit) อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดสรรงบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซม สอท และกรุงจาการ์ตา วงเงินจ านวน  

๒๑ ล้านบาท ในขณะที่ทางอินโดนีเซียก าลังที่ได้มีการย้ายเมืองหลวง ด าเนินการปรับปรุงอาคารจ านวน  
๒ แห่ง คือ ที่ท าการกับท าเนียบเอกอัครราชทูต ที่เปิดด าเนินการจ านวน ๑๔ ปี จึงต้องด าเนินการปรับปรุง 
เช่น การซ่อมแซมรอยแตกร้าวทาสีทุกพ้ืนที่ทั้งด้านนอก ด้านในอาคาร ปรับปรุงห้องต่าง ๆ ห้องเก็บของ
หลังคาพ้ืนที่อเนกประสงค์เพ่ือรักษาอาคารให้คงสภาพและสามารถที่จะรองรับการใช้งานได้ ในเรื่องความ
คุ้มค่าในการย้ายเมืองหลวงยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการต้องใช้เวลา 

- กรณีโครงการก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้การก่อสร้างล่าช้า เป็นงบประมาณแบบผูกพัน
งบประมาณจ านวน ๒๓๔ ล้านบาท ด าเนินการประกาศเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ แต่พบว่าไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอ
ราคาเข้ามา จึงได้ด าเนินการขอมติคณะรัฐมนตรีปรับราคาค่าก่อสร้างให้สูงขึ้นเนื่องจากค่าก่อสร้างปรับตัว
สูงขึ้น ปรับให้ราคาของค่าก่อสร้างเป็นปัจจุบัน จ านวน ๓๒๐ ล้านบาท  

- กรณีค่าครุภัณฑ์ที่สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในค าของบประมาณเกือบทั้งหมดเป็น
ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมท่ีหมดอายุการใช้งาน 

- กรณีเงินนอกงบประมาณ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางในสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจการให้บริการหรือดูแลงานกงสุลในต่างประเทศ สถานะเงินนอกงบประมาณปัจจุบันลดลง  

- กรณีการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ดังนั้น  
ท าให้งบประมาณส่วนนี้เพิ่มข้ึน 

- กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณรายการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟพาวเวอร์ มีค่าใช้จ่าย
จัดงานเทศกาลไทยประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความนิยมในสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรมของไทยในตลาดต่างประเทศ เพ่ือจะเน้นการสร้างดีมาน สนับสนุนโอกาสการเข้าถึงตลาด 
ตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจ เชิงรุกการเปิดมุมมองการรับรู้ และการสร้างภาพจ าความสนใจที่จะเอ้ือต่อ 
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การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ของเรา เป็นส าคัญมาก ผลักดัน 
Soft Power การความร่วมมือกันอย่างแท้จริงของทีมประเทศไทย รวมทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นทีมไทย
แลนด์อย่างแท้จริงผลักดันความสามารถในเรื่องของอุตสาหกรรม ต่าง ๆ เรื่องเทศกาลไทยในต่างประเทศ 
ด าเนินงานโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก จัดงาน ไทย Festival ที่ผ่านมาจ านวน  
๓๐ ปี วัตถุประสงค์ส่งเสริมความนิยมไทย เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยกับ 
ชาวต่างประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในประเทศนั้น ๆ เช่น กรุงโตเกียว เมลเบิร์น 
สวิตเซอร์แลนด์ แคนเบอร่า ออสเตรเลีย โปรตุเกส มอสโก รัสเซีย คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซิดนีย์ 
ออสเตรเลีย สามารถขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทยไปสู่ระดับโลก ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า 
ในการจะจัดเทศกาลไทยประกอบด้วย ๔ ประการ ดังนี้  

๑. ดัชนีหลักเกณฑ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ Wealthance to national interest index 
หรือ RNI 

๒. จะต้องเป็นประเทศเป้าหมายด้านการค้าละการลงทุนตามมติของผลการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๖๖ 

๓. มีศักยภาพในการส่งเสริมความนิยมไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
จะต้องเป็นตลาดส่งออกท่ีส าคัญ ศูนย์กลางการกระจายสินค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 

๔. ความเห็นจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง คือ ทีมประเทศไทยในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูล 
จากต่างประเทศด้วย 

- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท จัดสรรให้ส าหรับการจัด
เทศกาลไทยในกลุ่มประเทศที่เราเรียกว่า เป็น Flagship จะต้องเป็นการจัดเทศกาลไทยที่มีความส าคัญ
มากกว่าที่อ่ืนและผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างโดดเด่น เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส
เป็นต้น และอยู่ระหว่างการพิจารณาประเทศที่มีศักยภาพในการจัดงานเทศกาลไทย ปัจจุบันสามารถใช้พ้ืนที่
ของการจัดเทศกาลไทย flagship น าอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปประชาสัมพันธ์ในประเทศ
เป้าหมาย ดังนั้น ด้วยเหตุทั้งหมดต้องมีการสนับสนุนการทางด้านงบประมาณ เพ่ือให้การจัดเทศกาลไทย  
ในกลุ่มประเทศ ๘๐ ประเทศ ตรงเป้ามากยิ่งขึ้น ส่วนงบประมาณจ านวน ๗๐ ล้านบาท เป็นการจัดเทศกาล
ภายในส่วนที่ เหลือ ซึ่งด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการด าเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูต  
สถานกงสุลใหญ่ ด าเนินการโดยตรง ประสานงานกับทีมประเทศไทยในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องผู้ประกอบการเอกชนในพ้ืนที่ด้วย สาเหตุการจัดสรรงบประมาณออกเป็น ๒ ส่วน ในเรื่องบูรณาการ
ในเชิงรุกอย่างเป็นระบบมากขึ้นจากส่วนกลางโดยมีการวางแผนหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างน้อยกับ  
๑๑ หน่วยงานในส่วนกลางที่ประเทศไทย เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กรมประชาสัมพันธ์  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิไทย เป็นต้น ในปี ๒๕๖๙ มีแผนที่จะขยายและยกระดับการบูรณาการ
จากส่วนกลางเพ่ิมข้ึน เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น 

- เรื่ องการประเมินผลเป็ นสิ่ งที่ ให้ ความส าคัญ มาก อยู่ ระหว่ างรอการประเมินผลจาก 
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกที่ได้จัดงานในปีงบประมาณ ในปี ๒๕๖๘ เป็น ๒ แนวทาง  
เชิงปริมาณ วัดจากจ านวนผู้เข้าร่วมสัดส่วนผู้เข้าร่วมว่า เป็นคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ ต่างชาติกี่เปอร์เซ็นต์ จ านวน
ผู้ประกอบจ านวนอุตสาหกรรม ซอฟต์พาวเวอร์ที่ไปร่วมงาน เชิงคุณภาพความพึงพอใจของผู้ที่มีโอกาสได้เข้า
ร่วมงานให้เขารู้สึกอย่างไร โดยการท าแบบส ารวจ  

- เรื่องของการเป็นสมาชิกโครงการระหว่างประเทศ เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่เราตั้งไว้ 
เงินอุดหนุนองค์การแล้วของของสหประชาชาติ แบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือเงินอุดหนุนที่ไทยมีพันธกรณี 
ในฐานะสมาชิก UN ที่ทุกประเทศต้องธ ารงไว้ ๒ เงินบริจาคส าหรับกองก าลังที่รักษาสันติภาพ ๓ เงินบริจาค 
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โดยสมัครใจ ซึ่งเป็นลักษณะการบริจาคที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยธรรม เช่น ยูนิเซฟ หรือเรื่องเด็ก ด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม) รองรับไว้ส าหรับการสมัครเป็นสมาชิกโออีซีดีเพ่ือที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กระทรวงการต่างประเทศร่วมมือใกล้ชิดกับสภาพัฒน์การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนการสมัครเข้ากลุ่ม BRIC ไม่มีค่าสมัคร เป็นการขยายความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาที่ปัจจุบันไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วน (Partner Country) 

- กรณีสถิติการลงทะเบียนของคนไทยส าหรับการเลือกตั้ งนอกราชอณาจักร ในปี  ๒๕๖๒  
ผู้ลงทะเบียน  ๑๑๙,๓๑๓ คน ผู้มาใช้สิทธิ์ ๑๐๑,๐๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖  ในขณะที่ปี ๒๕๖๖ 
ลงทะเบียน ๑๑๕,๒๒๗ คน ผู้มาใช้สิทธิ์ ๙๙,๙๐๐ คน คิดเป็นร้อยละที่สูงกว่าส าหรับผู้มาใช้สิทธิ จ านวนร้อย
ละ ๘๖ พยายามให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครอบคลุมมากที่สุด เพ่ือไม่ให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
ต้องเสียสิทธิ ดังนั้น ใช้วิธีการรับส่งทางไปรษณีย์ 

- กรณีปัญหาคุณภาพในแม่น้ ากกประสางานกับประเทศเมียนมาร์สั่งการให้ทางสถานทูตไทย  
ณ กรุงย่างกุ้ง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเมียนมาร์และประสานงานผ่านสถานทูตเมียน
มาประจ าประเทศไทยด้วย โดยขอให้ทางการประเทศเมียนมาร์ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากับ
ประเทศไทย เสนอจัดตั้งทีมในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นกลไก 
ที่ได้ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานให้มีคณะเดินทางของทางอนุกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าในผิวดี เพ่ือเดินทางไปประเทศเมียนมาร์ เพ่ือหารือโดยตรงกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง หรือ แม่โขงคอมมิชชั่น เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพน้ า เป็นความร่วมมือทางด้านเทคนิคร่วมกันระหว่างประเทศไทย 
ประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาวเริ่มการหารือไปแล้ว และก าลังอยู่ระหว่างการเตรียมการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 

- การด าเนินการในการปราบปรามอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ในพ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้าน ในส่วนของ
การด าเนินงานทวิภาคี เดินทางไปเยือนประเทศ ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม จะต้องมีการร่วมมือทางด้าน
ความมั่นคง และป้องกันและปราบปรามเรื่องแก๊งคอลเซนเตอร์อย่างเป็นระบบ นอกจากความร่วมมือ  
ในการหารือทวิภาคีแล้ว ทางกระทรวงการต่างประเทศด าเนินการจัดประชุมในระดับอนุภูมิภาคจ านวน ๒ ครั้ง  
ครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศ เพ่ือนบ้านระหว่างไทย 
เมียนมาร์ จีน บางประเทศ อินเดีย และลาว มีการน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือในด้า น 
การปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์ และถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม  
๓ ฝ่าย ไทย เมียนมาร์ กับจีน เพ่ือผลักดันความร่วมมือในเชิงปฏิ บัติในเรื่องนี้ ซึ่งประสบความส าเร็จ  
ในการปราบปรามขณะนี้ 

- กรณีสภาวะของโลกที่ที่มีความไร้เสถียรภาพและมีความผันผวนไม่แน่นอน โดยเฉพาะเรื่องของการ
แข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอ านาจ ดังนั้น โครงสร้างทางอ านาจและระเบียบโลกใหม่ 
หลายขั้วอ านาจหลายประเทศ จึงมีนโยบายที่จะปกป้องตนเองมากขึ้น และด าเนินความสัมพันธ์บนหลักปฏิบัติ
ต่างตอบแทน และแข่งขันน ามาซึ่งการเผชิญหน้าทางภูมิเศรษฐศาสตร์ สงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี 
ความแตกแยกของห่วงโซ่อุปทานตลอดจนการกิจการทางการค้า กระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการ
ทบทวนและก าหนดแนวในนโยบายการต่างประเทศเพ่ือให้สอดรับกับความท้าทายปฏิบัติภายใต้หลักการ  
เชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพูดเชิงรุก เพ่ือธ ารงและส่งเสริมภาพลักษณ์โอกาสตลอดจนผลประโยชน์
ของประเทศไทย ประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน บนหลักการไม่เลือกข้าง และเข้ากับทุกอ านาจได้อย่างสมดุล
รักษาจุดยืนการไม่เป็นส่วนหนึ่งของขัดแย้งระหว่างประเทศด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างจริงใจ
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เพ่ือที่จะเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอย่างจริงจังกันต่อไป 

- กรณีวีซ่า Restriction ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการแจ้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายให้รับทราบ ไม่เห็น
รายชื่อนั้น เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐ ซึ่งข้อมูลการให้วีซ่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ไม่ทราบ 
ที่ผ่านมาผู้บริหารสามารถเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามปกติ  

- กรณีความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด าเนินการ โดยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โครงการนี้เป็นการส่งเสริมบทบาทประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์เกี่ยวกับเคมี
ชีวภาพ พิษวิทยา พืชวิทยา พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม โดยการให้ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับ  
การอบรมจากต่างประเทศ เช่น ภูฏาน อียิปต์ อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย แซมเบีย เป็นต้น แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
วิชาการในการจัดประชุมระหว่างประเทศตามแผนงาน ๕ ปี จนถึงปี ๒๕๗๑  

- กรณีงบประมาณในส่วนของทีมประเทศไทยในการประสานความสัมพันธ์และร่วมมือกับประเทศ
ต่าง ๆ ได้จัดสรรงบภารกิจทีมประเทศไทยให้กับส านักงานในต่างประเทศ เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
ประเดน็การต่างประเทศ โดยบูรณาการการท างานกบัผู้แทนหน่วยงานอื่นที่ประจ าการในต่างประเทศ ดังนี้ 

๑. เรื่องของการทูตเชิงรุกในมิติการเมือง เรื่องของความมั่นคง และการเพิ่มบทบาทของประเทศไทย 
๒. เรื่องของการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก 
๓. เรื่องของการทูตเพ่ือประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการให้บริการด้านกงสุล  
๔. เรื่องของการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต  
๕. เรื่องของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้าง การรับรู้ การผลักดัน soft power ทั้ง ๑๓ สาขา

โครงการที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
- กรณีการใช้กลไกอาเซียนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากเพียงพอหรือไม่ 

อันที่ ๒ คือ ประเทศไทยได้ใช้โอกาสในการปฏิรูปโครงสร้างให้อาเซียน ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผ่านการใช้กลไกอาเซียนอย่างเต็มที่ในทุกระดับด าเนินการขอความร่วมมือ โดยกระทรวงการต่างประเทศ  
ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานหลักในกรอบอาเซียนได้ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน  
ในการจัดการกับปัญหา เรื่องหมอกควัน หรือเรื่องออนไลน์ ประเทศไทยมีบทบาทผลักดันการปรับปรุงการ
ท างานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในหลักการที่ส าคัญของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของ
การหารือ หลักฉันทามติในทุกเรื่องของอาเซียน 

- กรณีค่าเช่าอาคารที่ท าการเปิดสถานกงสุลใหญ่ใหม่หนึ่งแห่งที่เสียมราฐ สถานที่ท างานเก่าหมด
สัญญาจ านวน ๔ แห่ง เป็นการต่อสัญญาใหม่ คือ ไทเป แม็กซิโก เซียะเหมิน อาคารฝ่ายกงสุลที่เวียงจันทน์ 
งบประมาณท่ีเพ่ิมสูงขึ้น มาจากเจ้าของอาคารเสนอขอปรับราคา 

- เรื่อง การช่วยเหลือคนไทยในประเทศอิสราเอลและประเทศอิหร่านปัจจุบันนี้มีคนไทยในอิหร่าน 
จ านวน ๓๐๐ คน และประเทศอิสราเอล จ านวน ๔๐,๐๐๐ คน กระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงกังวลใน
เรื่องนี้อย่างยิ่ง จัดประชุม ประสานงาน ตลอดระยะเวลาทุกวัน กับสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ 
ในต่างประเทศ ด าเนินการส่งทีมจากระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน รวมทั้งฝ่ายทหารเตรียมการ  
ที่จะรับการอพยพทางบก คือ ประเทศจอร์แดนและประเทศตุรกีทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้  และระบบ  
การเชื่อมโยงข้อมูลกับคนไทย และการติดต่อให้คนไทย ด าเนินการลงทะเบียนแสดงความประสงค์ที่จะยังอยู่ 
ที่เดิม หรือว่าจะย้ายไปพักพิงในบริเวณ หรือในส่วนที่เราจัดไว้ให้ในส่วนที่มีความปลอดภัยสูงกว่า แผนอพยพ
พร้อมด าเนินการในทันที  
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- กรณีการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่นั่น แต่โดยที่กรณีกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ 
๕๐ ปี ไทย - จีน นอกจากในส่วนที่จะเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเทศจีนได้มีการเสนอให้มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือที่จะประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ ทั้ง ๒ ฝ่าย ด้วยการจัดกิจกรรมในโครงการ
ยกระดับบทบาทในสถานะของประเทศไทยในประชาคมโลก ดังนั้น จึงต้องไปตั้งอยู่ในอีกโครงการ 

- กรณีการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของผู้ลี้ภัย กลุ่มต่าง ๆ ในประเทศเมียนมาร์พยายาม
บริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง และกรณีงบประมาณ (CF) งบกลางกระทรวงการ
ต่างประเทศไม่อาจคาดการณหรือว่าวางแผนได้ข้ามปี เพราะว่าจะต้องสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลง หรือ
สถานการณ์ที่ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ที่ผ่านมาได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ เช่น สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (CF) จ านวน 
๑๘๐ ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกควบคุมตัว นอกจากนั้นเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแรงงาน
ไทย และการด าเนินการต่อขบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศเมียนมาร์ 

- กรณีงบประมาณรายการเชื่อมสันทวไมตรี ด าเนินการจัดงานที่เมืองโอชาก้า และเมือง แฟงค์เฟิร์ต  
- กรณีแนวทางการช่วยเหลือดูแล แรงงานในประเทศมาเลเซีย ประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน

หลักเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน และการจ้างที่ปรึกษาเหล่านี้เป็นการจ้างไว้อยู่แล้วในระยะยาว 
ในทุกทุกปีที่มี การตั้งค าของบประมาณจะของบประมาณเข้ามาเพ่ือด าเนินการ เอ่อ ในส่วนของการขอ
ค าปรึกษา หรือที่ปรึกษากฎหมายอยู่แล้วด้วย เพ่ือเป็นการเตรียมการเจรจาต่อไป ส่วนจะมีการเจรจาในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับเขตทางทะเลระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน นโยบายให้ด าเนินการเจรจาทั้ง ๒ ฝ่าย คือ  
ไทย กัมพูชา ตั้งคณะกรรมการเจรจาร่วมกันต่อไป 

- กรณีการจัดท าบัตรประชาชนในต่างประเทศ ซึ่งคนไทยในต่างประเทศมีความประสงค์ท าบัตร
ประชาชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางกลับประเทศเนื่องจากติดภารกิจหน้าที่การท างาน และมีค่าใช้ จ่ายในการเดิน
ทางการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนจะใช้เป็นหลักฐานในการท าธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยราชการ หรือว่า  
การมอบอ านาจให้กับผู้อ่ืนกระท าทานแทนตน เช่น การซื้อที่ดินมรดกที่อยู่ในประเทศไทย  ดังนั้น การท าบัตร
ประชาชนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น จึงต้องมีบริการนี้ในต่างประเทศ 

- กรณีการท าวีซ่า Restriction ไม่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายกระทรวงต่างประเทศได้มีการ
ประสานงานเพ่ิมเติมกับสถานทูตสหรัฐในเรื่องนี้ เพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม เมื่อมีการประกาศออกมา
รับทราบข้อมูลเป็นการภายในในกรณีที่หากมีวีซ่าแล้ว จะได้รับแจ้งโดยตรงจากประเทศสหรัฐฯ ว่าวีซ่า 
ถูกยกเลิก และหากเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการก าลังยื่นขอวีซ่า จะได้รับแจ้งว่าวีซ่าไม่ผ่าน ในกรณีที่ยังไม่มี 
การยื่นขอวีซ่าเลย ฝ่ายสหรัฐจะไม่มีการแจ้ง ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ปรากฏข้อมูล  
ของผู้ที่อยู่ในข่ายวีซ่าสตริกชั่น 

- กรณีการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย เพ่ือส่งให้กับฝ่ายสหรัฐเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าทิพย์รีพอร์ตเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในช่วงในเชิงกระบวนการของประเทศสหรัฐเปิดรับ
ข้อมูลจากหลายช่องทาง ซึ่งการที่ได้ส่งข้อมูลเป็นทางการของประเทศไทยจะเป็นประโยช น์ในเรื่องนี้
ประสานงาน ชี้แจงท าความเข้าใจกับฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับความคืบหน้าการด าเนินการของไทยในเรื่องนี้อย่าง
ต่อเนื่องประกอบการจัดท าทริปรีพอร์ต 

- กรณีการแก้ปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM ๒.๕ เป็นปรากฏการณ Seasonal นะ แต่ว่าเรื่องนี้ ตั้งแต่ปี 
กว่าๆ ที่ผ่านมาได้มีการเจรจากับประเทศเพ่ือนบ้านในทุกโอกาส เพ่ือผลักดันความร่วมมือ ให้เป็นรูปธรรมใช้
กลไกระหว่างประเทศเข้ามาสนับสนุน อย่างเช่นกับเมียนมาร์ มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค  
การฝึก ฝึกอบรม และการให้สนับสนุนด้านอุปกรณ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างเช่น ประเทศลาว  
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- กรณีโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาในปี ๒๕๖๙ ถูกปรับลดค าขอคงลงเหลือ
จ านวน ๘ ล้านบาท โดยเรามีแผนจะเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดพุทธศาสนาในประเทศ
เพ่ือนบ้านเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๘ ถึง ๑๐ ประเทศ  
ซึ่งในปี ๒๕๖๗ ด าเนินงานไปทั้งหมด ๙ ประเทศ ผลการประเมินประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ในการ
เสริมสร้างความใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจ ทั้งในระดับผู้น า และความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน 

- กรณีการเตรียมความพร้อมรองรับช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ  
ในพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๕ ล้านบาท ส าหรับการช่วยเหลือ ปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งความประสงค์ 
ที่จะเดินทางออกมาจากอิสราเอล ยังคงเชื่อมั่นในระบบป้องกันภัยทางอากาศจากสงคราม หรือมีหลุมหลบภัย 
ที่ดีของประเทศอิสราเอลทั้งทางสถานทูตแล้ว ส านักงานแรงงานกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน 
ได้ประสานงานผ่านนายจ้างให้ช่วยดูแลลูกจ้างคนไทยอย่างดีที่สุด หากได้รับสัญญาณเตือนหรือข้อมูลข่าวสาร 
ของทางการอิสราเอล รวมทั้งสถานทูต ได้ออกประกาศแจ้งเตือน เมื่อได้ยินเสียสัญญาณให้หลบภัยทันที 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ควรจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลส่วนบุคคลมาให้
คณะกรรมาธิการ และสามารถให้กรรมาธิการพิจารณาศึกษาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  

- ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ควรจัดท าข้อตกลงที่ เป็นสาระส าคัญน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง หรือความเห็นที่เป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพงศกร  อรรณนพพร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับงานของบริษัท ไซน่า  

เรียลเวย์ จ ากัด กับหน่วยงานของรัฐ จ านวนสัญญาที่ได้ลงนาม ประเภทงานที่ได้รับ ด าเนินงานที่ใดบ้าง  
และวงเงินแต่ละโครงการ อย่างไร  

- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการจะ

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสถานทูต และกงสุล พบว่า งบประมาณค่าครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ิมสูงขึ้น จากปี ๒๕๖๘ 
ถึง ๒๕๖๙ จ านวน ๒ เท่า จาก ๑๕ ล้านบาท เป็น ๓๓ ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง
เพ่ิมขึ้นประมาณ ๒ เท่าเช่นกัน จากจ านวน ๗๙ ล้านบาท เป็นเงินจ านวน ๑๔๘ ล้านบาท เพาะเหตุใด  
และรายการใดบ้างที่งบประมาณเพ่ิมสูงขึ้น 

๒. รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟพาวเวอร์ 
มีค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลไทยประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท 

๓. รายละเอียดโครงการซอฟต์พาวเวอร์ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศกาล
ภายในต่างประเทศจ านวน ๑๐๐ ล้านบาท และจ านวน ๗๐ ล้านบาท ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในรูปแบบ
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดเทศกาลใน ๒ ส่วน แตกต่างกันด้านใดบ้าง 

๔. รายละเอียดจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต่างประเทศ จ านวนผู้ที่มาลงทะเบียนเลือกตั้ง กับผู้ที่ออกมา
ใช้สิทธิ์หลังจากลงทะเบียน ของแต่ละประเทศ  

๕. นโยบายท าไมต้องมีบัตรประจ าตัวเพ่ิมเติมจากพาสปอร์ตวงเงิน ๑๔.๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
ใช้ไปกับเรื่องอะไรบ้าง 
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- นางสาวรักชนก  ศรีนอก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอทราบรายละเอียด 
โครงการที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั่วโลก จัดส่งข้อมูลแบบแยกประเทศ 
โครงการ กิจกรรม จ านวนเงินในรูปแบบไฟล์เอกเซลล์  

- นายชวาล  พบเมืองดี กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. เกี่ยวกับมาตรการรับรองปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอีหราน กับประเทศอิสราเอล และ

มาตรการหรือแผนการอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างไร 
๒. รายละเอียดความคืบหน้าการจัดท าข้อตกลงการค้า (FTA) กับสหภาพยุโรป (EU) วางกรอบ 

เงื่อนไขที่จะต้องท า เช่น การแก้ไขสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนหรือการรับอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ มีแผนงานการเจรจาอย่างไร และมีแผนในการด าเนินการตาม EU อย่างไร 

๓. รายละเอียดความคืบหน้าการตั้งโครงการในการซ่อมปรับปรุงอาคารสถานเอกอัครราชทูต 
ที่จาการ์ตา และแผนงานหารย้ายเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม  
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
๑. รายละเอียดรายงานบทวิเคราะห์ทั้ งหมดที่ เกี่ยวกับเรื่องเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ 

 ๒. รายละเอียดต้นแบบ (โมเดล) ศูนย์อนุรักษ์ทั้งหมดท่ีใช้ในการคำนวณ 
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งอัครราชทูต  

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และการคลัง จ านวน ๒ รายการ 
๔. รายการข้อเสนอแนะ นโยบายมาตรการที่รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตามตัวชี้วัดของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สสค.) ย้อนหลัง ๕ ปี 
กรมศุลการกร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร 
๑. การประมาณรายการเปรียบเทียบกับรายรับที่จัดเก็บได้จริง เปรียบเทียบกับค าของบประมาณ 

และเปรียบเทียบกับงบประมาณ ที่รับจัดสรรย้อนหลัง ๑๐ ปี เพ่ือประเมินวัดประสิทธิภาพของแต่ละ
หน่วยงานในการจัดเก็บรายได ้

๒. รายการรถยนต์ทั้งหมดที่มีการของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๙ เพ่ีอเช่าหรือว่าจัดซื้อของ
ทั้ง ๓  หน่วยงานจ าแนกตามประเภทพลังงานที่ใช้  

กรมสรรพากร 
- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการอุดหนุนพรรคการเมืองผ่านกลไกแบบฟอร์ม ภ .ง.ด. ย้อนหลัง ๕ ปี  

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปริมาณการอุดหนุน จ านวนผู้อดุหนุนเดิม เปรียบเทียบกับผู้อุดหนุนใหม่ ประเภทผู้อุดหนุน
และมูลค่าการอุดหนุนต่อคน รวมถึงแผนในการส่ งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนอุดหนุน 
ผ่านกลไกดังกล่าว 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส านักกรรมาธิการ ๑ 


